
รายงานการประชุมคณะอนกุรรมาธิการบนัทกึเจตนารมณ 

- พิจารณารายงานการประชุมและบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญ 

- พิจารณารายงานการประชุมและบันทึกการประชุมของคณะอนุกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ กรอบที่ ๑ 

วาดวยสิทธิและเสรีภาพการมีสวนรวมของประชาชน และการกระจายอํานาจ  

คร้ังที่ ๗/๒๕๕๐  

วันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๐ 

ณ หองประชมุคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๖๐๑ ชั้น ๖ อาคารรัฐสภา ๓ 

--------------------------------  

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา 

 

  (นางศรีวกิาร เมฆธวัชชัยกุล ทําหนาทีป่ระธานในทีป่ระชุม) 

  ประธาน  :  ครบองคประชุมแลว ดิฉันขอเปดประชุมคะ 

  ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองทีป่ระธานจะแจงตอที่ประชุม  ไมมี 

  ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองบนัทกึการประชมุ ขอเลื่อนไปกอนนะคะ 

  ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองพิจารณา  

๓.๑ พิจารณารายงานการประชุมและบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการ 

ยกรางรัฐธรรมนูญ 

๓.๒ พิจารณารายงานการประชุมและบันทึกการประชุมของคณะอนุกรรมาธิการ 

ยกรางรัฐธรรมนูญ กรอบที่ ๑ วาดวยสิทธแิละเสรีภาพการมีสวนรวมของประชาชน และการกระจายอํานาจ  

  เราก็ไดมีการรบัฟงความคิดเห็น ภาคใตก็มสีวนหนึง่ทีเ่ราตามกับทานประธานเดโช  

แตเราก็มาผสมกับภาคเหนอื ใครจะไปภาคไหนอยางไร เชนทานวัชรินทรก็อาจจะไปจังหวัดอางทองใกล ๆ 

อะไรอยางนี้นะคะ หรือจะไปภาคไหนก็ไดคะ แตวาภาคใตเปน  Flies บังคับที่เราติดตามทานประธาน 

ขอเชิญทานเลขานุการคะ  

  เลขานุการ  : ขออนุญาตนะครับ คือเร่ืองนีไ้ดมีการพิจารณากันที่ในประชุมคณะกรรมาธิการ

เมื่อประมาณ ๒ สัปดาหที่แลว ในที่ประชุมทานประธานเดโช ก็บอกวาอยากใหไปดู 

เปนตัวอยาง ในทกุระดับคือ ระดับจังหวัดเปนระดับใหญ ระดับอําเภอ ระดับตําบล อยากใหดู ๓ ระดับ 

เพื่อใหเหน็บรรยากาศเปนตวัอยางในการเก็บบรรยากาศเหลานั้น คือเราไมไดดูแตตาราง แลวก็เห็น 

ขอมูลแหง ๆ บนแผนกระดาษ สาเหตุที่ไปจังหวัดระนอง จงัหวัดชุมพร แลวก็จังหวดัสุราษฎรธาน ีก็เปน

เพราะวาทางผมเขาใจวาทานประธานเดโช ทานจะดูแลการรับฟงความคิดเหน็ที่ภาคใต เขาใจวาจะเปนอยาง

นั้น แลวทานอยากใหไป ทนีีถ้าหากวาถาจะไปที่อ่ืนถาอยูในสวนที่จัดไดก็คงไมมีปญหา แตวาม ี

คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ 



วันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๐                     อัมพา ๑/๒ 

 

เร่ืองเดียวที่จะตองดู ก็คือในเรื่องของกลองงบประมาณวาสามารถดําเนินการไดหรือไม เพราะวา 

ถาสามารถดําเนินการไดผมก็เหน็ดวย แลวคงขออนุญาต เขาใจวาตองขออนุมัติคณะกรรมาธกิาร 

แลวก็ไป แตวาสําหรับรอบที่ไปจังหวัดระนอง จังหวัดชมุพร และเกาะสมุยนี ่ก็ไดหารือทานประธานแลว  

ทานประธานบอกวาไมตองไปถามทีป่ระชุมวาใครจะไปบางหรือไมไปบาง แตวาใหมีหลักการวาจะตอง 

ไปกัน แลวก็ใหทางฝายเลขานุการมาดาํเนินการสอบถามเพื่อจะไดใหคนไปประมาณ ๑๐ คนเลย  

ทีนี้จงัหวัดอื่นตองเอามาดูนะครับวา จะไปเมื่อไร อยางไร เพราะวาเขามีภาคตาง ๆ อยูนะครับ 

  ประธาน  :  ถาอยางนัน้ดิฉันเรียนขออนญุาตวา ทางภาคใตเราไปตามเลยนะ เหมอืนกับวา

เปน Full Option คือหมายถงึวาเปนคณะไปนะคะ แตภาพอื่นเราก็ไมเห็นไปดวย ดิฉันคิดวาอยากจะให

มองเหน็แนวคดิ ไดเห็นบรรยากาศของการรับฟงความคดิเห็นในภูมิภาคคะ ดิฉันขอประทานโทษ บังเอิญ

กระทรวงศึกษาธิการมีงานสงกรานต จะขออนุญาตกลบัไปกอนแลวเดี๋ยวจะกลับมาใหมคะ ก็ขออนุญาต

มอบทานรองประธานดาํเนนิการตอนะคะ ขอบพระคณุคะ 

  (การประชุมดําเนนิมาถงึตอนนี ้ผูชวยศาสตราจารยสมเกียรติ วรปญญาอนนัต ทาํหนาที่

ประธานในที่ประชุม) 

  ประธาน  :  ผมขออนุญาตเสนอประเด็นอยางนีน้ะครับวา วนันี้เรานาจะเปนการพิจารณา 

ในการวางหลกัการ เพื่อกาํหนดรูปแบบในการเสนอคือ ไมตองละเอียดเหมือนกับเร่ืองการตรวจรายงาน 

การประชุมก็ได แตวาเรามหีนาที่ในการกาํหนดแนวทางและรูปแบบในการนําเสนอการบันทึกเจตนารมณ 

ดวย เพราะฉะนั้นวันนี้เราพิจารณาในเรื่องของหลักการ แลวคราวหนานาจะทาํเปนตุกตามา แลวกม็าปรับแก

จะไดนําเสนอกับคณะกรรมาธิการตอไปได เพื่อจะซกัซอมเราก็สามารถที่จะรายงานตอสภารางรฐัธรรมนูญ

ในรอบตอไปได เพราะวาตองรายงานความคืบหนาในการดําเนนิการประมาณเดือนพฤษภาคม 

จะตองเสนอ สสร. แลว เพราะฉะนั้นวันนีจ้ะขออนุญาตรับฟงหลาย ๆ ทาน แลวดูหลักการวาเราจะกําหนด 

หลักการในการที่จะไปเขียนมา ซึง่กาํหนดรูปแบบในการนําเสนออยางไรนะครับ ยังมีทานคณะอนุ

กรรมาธิการหลายทานที่มาในวนันี้ดวยนะครับ ที่ไปรับฟงมาก็มหีลายคนนะครับ อาจารยรัชฎากรณ  

ทานคณิตหลาย ๆ ทานก็อยากจะขอรับฟงเพื่อจะดูหลกัการ แลวนําไปรางมาเสนอในคราวหนานะครับ  

  สําหรับเอกสารที่แจกเปนหนา ๕ กับหนา ๖ มาจากบันทึกการประชุมที่รับรองไป 

เมื่อเชานี้นะครับ คือเร่ืองที่คณะกรรมาธิการที่ประชุมเมือ่เชานี้ไดประชุมกันไปนะครับ ก็คือเร่ืองแนวทาง 

ในการนําเสนอ ก็คัดมาเฉพาะ ๒ หนาเทานั้น  

  นายมนตรี รูปสุวรรณ  :  ขออนุญาตรบกวนเวลาทานนิดหนึง่ คือผมดูแลวความตาง 

ของป ๒๕๔๐ ก็คือวาครั้งนี้ สสร. ไมไดพิจารณาเปน ๓ วาระ เพราะคราวที่แลวเปนการพิจารณาแตละขั้น 

คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ 



วันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๐                     อัมพา ๑/๓ 

 

มีคณะกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญ คณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ ใชไหมครับ เรามาติด สรร. 

เปนอยางนั้น แลวไปเขารัฐสภา แตคราวนี้เปนวาพอผาน หลังจากรับฟงคําชี้แจงขององคกรตาง ๆ แลวนี ่

คณะกรรมาธกิารก็เอามาแกไข แลวก็สงใหคณะกรรมาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ แลวไปประชามติ ตรงนี้เอง 

ข้ันตอนเวลาจะทําบนัทึกเจตนารมณ ผมวาอยางที่เรียนคราวกอนวาตองดูตั้งแตคณะทํางานเขาคิดอยางไร

ทั้ง ๓ กรอบนีน้ะครับ แลวกม็าถงึคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ แลวในขณะเดียวกนั 

ก็พรอมกับรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน ความเห็นขององคกร แลวก็ความเห็นในชวงนอกรอบนะครับ 

แลวก็ สสร. แลวก็ดูชวงการแปรญัตติ ถามีการเปลี่ยนแปลงชวงแปรญัตติ ชวงนั้นก็จะเห็นชัดวา สสร.  

คิดอยางไรนะครับ แลวก็เอามาเสนอคณะกรรมาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ พอคณะกรรมาธิการสภาราง

รัฐธรรมนูญพจิารณาเรียบรอยแลวสงประชามติ แตวาตรงนี้มหีลายขั้นตอน ผมก็อยากจะเรียนปรึกษา  

ผมก็ไมทราบวาทานจะแบงอยางไรหลกั ๆ แตถาไดครบถวนอยางนีห้มด ผมวาเวลาคนไปคนเจตนารมณ 

ก็จะงายขึน้นะครับ ก็ฝากไววา Point หลัก ๆ อยูตรงนี้นะครับ เพราะฉะนั้นชวงนี้กเ็ปนชวงที่ยงัไมถึงครึ่งทาง 

เพราะวาอนันีแ้คยกรางรัฐธรรมนูญ ยงัอีกไกลเหมือนกนั ก็ฝากทานดูประเด็นหลกั ๆ แตก็อยางที่เรียน ใน

หนงัสือนี ้ผมวากรอบพูดถงึความเปนมาตาง ๆ แลวก็จับหลักนิดหนึ่ง หนงัสือของทานประธานอัคราธร จฬุา

รัตน หรือของอาจารยมีชยั ฤชุพนัธุ ทานเขียนอาจจะตองเสริมไวนิดหนึง่นะครับวา เจตนารมณของ

รัฐธรรมนูญเปนเจตนาของผูรางหรือไม ตรงนี้ผมวาตองมขีอบเขตดวย  

แลวอีกประเดน็หนึ่งที่ฝากไวคือวา ประเดน็อะไรก็ตามทีค่ณะทํางานหรือคณะกรรมาธิการ 

ยกรางรัฐธรรมนูญเขาคิด แตวาไมปรากฏในรัฐธรรมนูญก็ควรจะมีไวในหนังสือบันทกึนี้ เชนอยางป ๒๕๔๐ 

ในหนาหลัง ๆ ผมจะเอารางมาตราที่คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ หรือคณะทํางานทีเ่ขารางไว  

แตวา สสร. ไมพิจารณาไปใสไว เพราะฉะนัน้ตรงนี้ขอฝากคณะทาํงานดวยชวยกรณุาดูทั้งหมด อยางเชน

ขณะนี้ที่ปญหาเรื่องคณะกรรมการแกวกิฤติแหงชาติอะไรพวกนี้ ซึง่จะมีบางวรรคที่ไมไดใสไว หรือวาใสแลว

เปนอะไรอยางนี ้ผมวาอันนีจ้ะชวยไดเยอะนะครับ ขอฝากเปนประเดน็ไว ขอบคุณมากครับ  

  นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  ขออนุญาต ผม คณิต วัลยะเพ็ชร ขอบคุณครับ คือจากกรณี 

ที่วาเราดูจากรางเรียงมาตรานี่นะครับ ผมเปรียบเทียบกบัป ๒๕๔๐ เมือ่ป ๒๕๔๐ บทเฉพาะกาลเขาจะมี

กลาวเอาไวกวาง ๆ หลาย ๆ อยางเพื่อปองกันปญหาที่เกดิขึ้น อยางยกตัวมาตรา ๓๓๕ ของบทเฉพาะกาล ป 

๒๕๔๐ เขาก็จะบอกเอาไวถงึกรณีทีว่า สัญญาทีท่ํากับรัฐ ไมวาสัญญาสัมปทาน หรือสัญญาอะไร 

กต็าม จะใหมผีลบังคับใชหรือไมอยางไร นัน่กห็มายถงึวาสัญญาทีท่ํากับรัฐเอาไว กส็ามารถใชไดตาม 

มาตรา ๓๓๕ (๒) พอมาดูรางของฉบับนี ้บทเฉพาะกาล ไมมี แลวก็มาตรา ๓๓๕ (๒) ไปไวตรงไหน 

ใน ๓๑๐ กวามาตรา ตรงนีผ้มก็หาไมเจอ อันนั้นก็คือจุดหนึง่ ซึง่เดิมผมกะวาผมจะไปคุยกับทาง สสร.  

คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ 



วันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๐                     อัมพา ๑/๔ 

 

ที่บางแสน เมือ่ไปเขาจะไดแปรญัตติหรืออยางไรได ทนีี้พอเราไมไดไปก็เลยทาํใหเราไมมีโอกาส แลวผมวาอัน

นี้ตอไปก็อาจจะเจอปญหาวา มาตราที่ตกหลนแลวควรจะตองมี แตไมไดบรรจุเอาไวนี ่ตอไปจะมปีญหาใน

อนาคตที่จะตองตีความอะไรอีกเยอะ เพราะฉะนั้นตรงนี ้ถาเผื่อเกิดเราเจอวามีอะไรอยางไรบางนีน่ะครับ 

อาจจะตองทําเอาไว นอกรอบก็คือจะตองสงให สสร. เขารับรูวาเขามองไมเหน็ปญหานี้นะ ซึง่จะกระทบ 

ตอประเทศชาติในอนาคต และถาเกิดเขาจะบรรจุหรือไมบรรจุก็ตาม หากไมบรรจุเราก็คงจะไดเอามาขมวด

เอาไววา มาตราไหนที่ตกหลน แลวก็ไมไดเอามาบรรจุไวในรัฐธรรมนญูเหมือนอยางที่อาจารยมนตรีบอกไว

เมื่อกี้นีน้ะครับ ผมดูอยางคราว ๆ นะครับ จริง ๆ แลวอาจจะมีอีกหลายอันที่วาเปนที่สําคัญ แตไมได 

บรรจุไว ขอบคุณครับ  

  นายประโภชฌ สภาวสุ  :  ผมมองวาการทํางาน หมายความถงึวาพอขึ้นเปนรายมาตรา 

เราแทบจะโยนอันนี้ทิง้เลยหรือเปลาครับ ทีท่ํากันมาเหน็ดเหนื่อยหามรุงหามค่ํา พมิพกนัมาหมดเงิน 

หมดทองเยอะแยะ เราจะเอามาใชอยางไรครับ ผมก็ยงัรูสึกวาไมคอยไดประโยชน พอขึ้นมารายมาตรา 

เอาอันนี้ไปเกีย่วของอยางไรครับ 

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  ทานประโภชฌ คือประเด็นและเหตผุลตาง ๆ พอออกมา

เปนมาตราปบก็จะตีกลับวามาตรานัน้มาจากเหตุผลอะไร คลาย ๆ กบัเปนกรอบความคิดของมาตรานั้นวามี

มูลเหตุหรือวามีอะไรมาจากตรงนั้นนะครบั ซึ่งเทาทีท่ราบอยูในกรอบ ๑ บางอนัเขาเอาออก 

แตเขาบอกวาไปเขียนในบนัทึกเจตนารมณ เชนที่ผมเสนอวาเด็กทกุคนเกิดมาตองมสิีทธิ บนัทึกการเกิด 

อยางนี้ เขาตัดออก อยางนี้เปนตน ซึ่งผมกต็ามอยูประเดน็นี้ตองไมหลดุ เขาบอกวาใหบันทึกเจตนารมณ 

ก็ตองบันทึกใหในนั้น คือสิทธิเด็กก็จะ Cover ถึงเรื่องนี้ไปดวย อยางนีเ้ปนตน ผมคิดวาอนันัน้ตองไปเพิ่มหรือ

ไปอธิบายมาตรานั้นวาขาดประเด็นนี้ไป เพราะไปอยูที่เจตนารมณนะครับ 

  นายประโภชฌ สภาวสุ  :  ขอตอเนื่องนิดหนึง่นะครับ ถาเปนอยางทีท่านวัชรินทรพดู 

ก็หมายความถึงวาเราก็ตองเปลี่ยนแปลงวธิีการทําตรงนีใ้หมหมดเลย ก็คือใสมาตราลงไปในนีถู้กไหมครับ 

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  ไมครับ อันเกานีย้ังคงไวอยู ถาเปนขอมูลที่จะสืบคน 

คราวหนา แตวาตอไปเปนมาตราปบเรากเ็อามาตรามาขึน้ แลวก็ยายทีเ่ทานัน้เอง เพราะตอนนี้ในเลมนี ้

ผมใหเจาหนาที่ ถาหากวาลงมาตราไหนไดก็ลงไปหมายเหตุ เชนมาตรา ๘๙ ก็คือประเด็นนี้ไปอยู 

มาตรา ๘๙ ในรางนี้ พอถงึรางปบเราก็จะเอารางนี้ข้ึนมาตีใหเต็ม เสร็จแลวก็หมายเหตุไว นอกจากนี้เราตอง

ไปฟง ๑๒ องคกร แลวก็ภาคประชาชน แลวก็จะมา Indicate อยูตรงกรอบหลักการ เหตุผล ก็จะมาอธิบายวา 

มาตรานี้จริง ๆ แลวเจตนารมณหลักใหญอยูตรงนัน้ ผมเขาใจอยางนี้ไมทราบวาทานอาจารย 

 

คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ 



วันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๐                     อัมพา ๑/๕ 

 

มนตรีถูกไหมครับ แตตอนนีเ้รายังยุติไมไดเพราะวาประเด็นมีอีก Process หลาย Process ที่เรายงัเก็บมา 

ไมได คือไมทิ้งครับทานประโภชฌ อันนี้ไมทิ้งยังใชได เกบ็เปนขอมูลประวัติศาสตรได  

  นายมนตรี รูปสุวรรณ  :  คือตรงนี้เขาใจทานอาจารย หมายความวาอยูในมาตรา ๘๙  

แตเปนความเห็นของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนญู กับคณะอนุกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญ  

แตใจผมเอง ผมคิดวานาจะทําใหเหน็ชัดวาคณะอนุกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเขาคิดอยางไร แลว

คณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญ เห็นอยางไร ถาแยกออกไปไดอยางนี้มนัจะยิง่เห็นเจตนาละเอียดนะ 

แลวมาตราอยางที่ทานวา คอืเอามาตรา ฉันจะยกไปชวงเปนมาตราตาง ๆ ที่มนัเปนปญหา ที่ถกเถียง 

นะครับ 

  ประธาน  :  ขอเชิญทานคณติครับ 

  นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  ขอบพระคุณครับ ผม คณิต ผมคิดวาเพื่อใหพวกเราบางทานที่

ไมไดอยูในหองประชุมตอนที่เขาพิจารณาเรียงมาตรา ไดทราบถงึบรรยากาศ ผมจะอธิบายใหฟงวา เร่ิมตน 

นะครับ สสร. ๓๕ คนก็แบงออกเปนอนุ ๓ กรอบ แตละอนุก็จะไปทํากรอบของตนมาวา อยากจะแกไข 

เปลี่ยนแปลงอยางไร เสนอมายังคณะกรรมาธิการ ๓๕ คน คณะกรรมาธิการ ๓๕ คนก็หยิบเอามาใส เมื่อ

ตอนที่มาใสเรียงมาตรานี ่ยกตัวอยางเชน กรอบ ๑ ก็ไดตอวาทางทีมเลขาพอสมควรเหมือนกันวา ที่เสนอมา

กรอบ ๑ นี่แตปรากฏวาไมไดเอามาบรรจุไวในเรียงมาตรานะครับ ของเขาหายไป หรือบางอนัเขาไมได 

ใสเขามา แตมเีพิ่มข้ึนมาเองนะครับ นั่นก็คือบรรยากาศทีใ่หเหน็ เพราะฉะนัน้อยางเรยีงมาตราที่เราเห็น 

ในปกนี้นะครบั มันมีทัง้สวนที่เปนความเห็นของอนุเสนอมา แลวเขาปรับขอความใหม กับสวนทีอ่นุไมได

เสนอ แตทมีเลขาแถมเขามา โดยความเหน็ของทมีเลขานะครับ แลวกม็ีบางสวนที่อนุเสนอมา แตไมปรากฏ

ในรางนี้เลย มทีั้ง ๓ ประการนะครับ นั่นคือบรรยากาศที่เห็นนะครับ นัน่คือของจริง ถาใครไมไดเขาไปอยู 

ในเหตุการณตรงนัน้จะไมทราบวามันมีอยางนี้นะครับ --------------------------------------------------------------- 

 

                                - ๒/๑ 

 

 

 

 

 

 

คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ 



วันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๐                     อัมพา ๒/๑ 

 

ทีนีถ้าเผื่อเกิดขอเท็จจริงเปนอยางนี้แลว เราจะบันทึกใหเห็นเจตนารมณแทจริงนี ่การบันทึกคอนขางยาก 

ใชไหมครับ ซึ่งถาเผื่อเกิดบนัทึกไปใหเหน็ถงึเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนอยางไรนะครับ ทีถู่กตองก็คงตองเปนวา 

อนุกรอบ ๑ เสนออยางไร อนุกรอบ ๒ เสนออยางไร แลวก็อนกุรอบ ๓ เสนออยางไร เอาเปนตารางมาเลย 

แลวภาพตอไปก็คือ กรรมาธิการ ๓๕ คน ทีมเลขานุการนําเสนอมาอยางไร แลวกก็รรมาธิการไดพิจารณา 

อยางไร จงึตกผลึกเปนอยางไร นั่นคือภาพที่เหน็ พอมองภาพเห็นเปนอยางนัน้แลวนี ่ทีมเลขานุการของ

กรรมาธิการ ๓๕ คน วาที่เขาเสนอก็ไมใสเขามา ที่เขาไมเสนอก็ใสเขามา ภาพจะออกมาอยางนัน้ แตวานัน่

คือของจริง ทนีี้เมื่อเปนเชนนั้นเราจะเอาอยางไร ที่วาใหภาพออกไปโดยตรงตามเจตนารมณ แลวกไ็มทําให 

ใครเสียหาย ตรงนี้เราคงตองหารือกนั เพราะของจริงจะเปนอยางที่ผมเหน็นี่แหละ ซึง่นอง ๆ ที่ไปนัง่ฟงก็จะ

เห็นเชนเดยีวกันครับ  

  ประธาน  :  เชิญทานประโภชฌ ครับ 

  นายประโภชฌ สภาวสุ  :  เปนเรื่องที่วุนวายซับซอนอยางนั้น ผมคิดวาเปนขัน้ตอนที่เราควร

จะเสนอกรรมาธิการวิสามญัชุดใหญพิจารณาครับ ผมวาเปนประเดน็ที่ใหญโตมากเลยนะครับทีจ่ะมา 

วิเคราะหเฉพาะเรา สรุปแลวดําเนนิการไปนี่มันจะไมได เพราะถาเกิดวาเราดําเนนิการไปแลวมันหลงทาง 

มันไปไกลนีก่วาจะตีกลับมานี่มันเสียเวลาเยอะเลย เพราะอันนีเ้ปนโครงสรางใหญเลยที่วามาถงึทางแยก 

ที่เราจะตองตัดสนิใจ และเปนทางแยกซึ่งกําหนดทิศทางถึงความถูกตอง ซึง่จริง ๆ แลว ถาเราจะมากลัว 

บัวไมใหช้าํ น้าํไมใหขุน ทัง้ ๆ ที่เราทํางานแบบไปชวยปดคนนั้นท ีคนนี้ท ีผมวาเราคงไมมานั่งเสยีเวลาทาํงาน

กันขนาดนีน้ะครับ ผมวาเรื่องนี้อยากจะใหใครครวญใหดี แลวก็อภิปรายกันใหเยอะ ๆ นะครับ 

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  คือใจผมเหน็เชนเดียวกับทานประโภชฌ ก็คืออยากจะให

เห็นแตละประเด็น อนุเขาพดูอยางไร เขาเถียงอยางไร แลวหลุดไปอยางไร เพราะตอสูกัน คลาย ๆ กับวา

ความคิดเหน็ประเด็นนัน้ แลวในที่สุดแลวออกเปนกฎหมาย ออกเปนมาตรา คลาย ๆ กับอธิบายทีม่าของ 

มาตรานัน้ ๆ วามาจากอะไร คือมีปญหาอะไร แลวเสนอขึน้มาเพราะอะไร เสร็จแลวคือให Version ของ 

การเคลื่อนไหวแตละมาตรา ในกรอบ ๑ ผมคิดวาหลงัจากที่ดูจากมาตราแลวนี ่ก็คงจะมาแยกเปนมาตรา  

ตาง ๆ สมมุตวิามาตรา ๑ มขีบวนการแนวคิดตรงนั้นอยางไรที่เขาแยง เชนเรื่องการศึกษา สมมุตกิารศึกษา 

๑๒ ป มีบางทานบอกวา ๙ ป แลวอีกกลุมหนึง่วา ๑๒ ปเหมือนเดิม แตเหตุผลตาง ๆ ที่เขาเสนอกนั

หลากหลายมากเรื่องการศึกษา ซึง่มาตรานี้ผมวาจะมีสวนสาํคัญมาก ถาเราบันทึกเจตนารมณไมถูกนี ่

กระทรวงศึกษาก็เอาแปลความแลวไปใหการศึกษากับเยาวชนของชาติเรานี่ผิดทาง อันนี้สําคัญอยางยิ่งเลย 

ผมคิดวาคงจะตองมาแบงกนัลงลกึในฐานะที่เปนอนกุรรมาธิการ เฉพาะที่เปนเรื่องทีสํ่าคัญ และอะไร 

 

คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ 



วันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๐                     อัมพา ๒/๒ 

 

ที่มันนิง่แลว อยางทานมนตรีทานเรียนเมือ่กี้นี้ก็คือ กรณีกรอบขององคมนตรีคงไมมีปญหา สถาบัน

พระมหากษัตริยคงไมมีปญหา แตแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ บางประเด็นสําคัญมากก็เปนที่ถกเถียงกัน 

ซึ่งตรงนีถ้าเราไมใหปรากฏนะ สังคมก็ไมรูวาอนุคิดอยางไร สังคมคิดอยางไร แลวรางมาอยางนี้ไดอยางไร  

ผมวาตรงนี้ตองลงรายละเอยีดพอสมควรครับ  

  ประธาน  :  เชิญครับ 

  รองศาสตราจารยอําไพ อินทรประเสริฐ  :  คืออยางนี้คะ หนาที่หลกัของเราก็คือบันทกึ

เจตนารมณ ซึง่ก็มีความหวงใยกันตัง้แตเร่ิมแรก อนุกรอบ ๑ มาอนุกรอบ ๒ เราก็ยงัรูสึกวา Design รูปแบบ 

ไมลงตัวเทาทคีวรวามนัควรจะเปนอยางไร จึงจะเหน็ภาพที่ชดัเจนที่สุด แลวทาํงานไดเร็ว นักวิชาการก ็

ปวดหัวตวัรอนแน ๆ เลย ทนีี้ทาํอยางไรเราถึงจะเห็นเจตนารมณทีม่ันใชแลวนะคะ เพราะมหีลายความคิดใน

แตละประเด็น แลวทาํอยางไรถึงจะบอกวาอันนัน้คือเจตนารมณสุดทายที่เรากลั่นกลองแลว เหน็ดวยกับ 

ทุกทานที่ไดพดูมาแลวนะคะ สุดทายนาจะมีคณะอนุกรรมาธิการหรือชุดไหน หรือสภารางใหญทีท่ําหนาที่

ตรวจสอบเจตนารมณของเราในสุดทายวา นี่แหละคือเจตนารมณตามมาตรานัน้ ๆ เพราะฉะนัน้วนันี ้

ดิฉันเสนอวารูปแบบคะ Design กันเสียเถอะ ใหลงตัวเสยี ไมอยางนั้นจะทาํงานลาํบากแลวก็ไดความ 

ไมชัดเจนนะคะ  

  ประธาน  :  ทานพูด ผมเขาใจวาตรงใจอนุกรรมาธกิารหลายคนเลยนะครับ คือประเด็น 

ที่เราพิจารณากันนี่นะครับ มคีนพูดกนัมากนะครับวาเรากําลังทําอะไร เรากําลงับันทกึเจตนารมณของอะไร 

เจตนารมณของผูราง หรือวาเจตนารมณของรัฐธรรมนญู ถาตอง Debate คง Debate กันไดทั้งวนั  

แตวาจริง ๆ แลวคงไมใชเจตนารมณของผูราง และตามที่เราไปบันทึกมานะครับ ตลอดการทํางานของ

คณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญ แมจะมีขอวิจารณอะไรตาง ๆ แตในการทาํงานของเขานี่เขาจะรับฟง 

ความคิดเหน็จากสวนอืน่ ๆ เขามาเปนชวง ๆ เชนไปฟงพรรคการเมือง แลวก็ไปฟงทานอาจารยเจิมศักดิ์  

แลวก็มีการเอาของจังหวัดนัน้จังหวัดนี้ข้ึนมาพูด สํารวจประชาชน ๑,๐๐๐ กวาคน เห็นวาอยางไรที ่

จังหวัดสมุทรสาคร คนที่ไปฟงก็คงจะจาํไดนะครับ เพราะฉะนั้นในสวนนีน้ะครับ ผมคิดวาวนันีท้ี่เราเปนหวง

กันนี่ จะเปนเรือ่งเนื้อหาวากลัวบันทึกไมตรง แตเปนอยางนี้ครับวา ตองบันทึกใหกวาง เพราะวาเปน

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญมาจากการทํางานของคนในหลาย ๆ สวน เพราะฉะนัน้คงจะตองเอาใหทั่ว 

นะครับ ผมลองไลดูนะครับเราจะตองหาวธิีการที่จะบนัทึกนะครับ ในสวนของ สสร. ในสวนของ

คณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญ ในสวนของประชาชน ในสวนของ ๑๒ องคกร แลวก็ในสวนที่บางคน 

บอกวามันเปน Open n คือคณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญเขากาํหนดไว ๓ กรอบ แตวามกีรอบ ๔  

คือนอกกรอบ คือไมมีกรอบเลย ซึ่งอนันี้พูดมากในสภารางรัฐธรรมนูญ และพูดหลายหนดวย และ 

คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ 



วันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๐                     อัมพา ๒/๓ 

 

ทาน สสร. การุณทานก็บอกนะครับวา ขอใหบันทึกเจตนารมณ ขอใหบันทกึใหละเอยีดและตรงกับที ่

ทานประโภชฌบอกก็คือตองไปเอาของแทมาบนัทึกดวย เพราะฉะนัน้กรอบในการทํางานในสวนนี้นะครับ 

ผมคิดวาประเด็นในวนันี้เราก็จะกาํหนดรูปแบบในการนําเสนอใชไหมครับ แลวก็พยายามทําใหมันเปน 

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญจริง ๆ ไมใชเจตนารมณของผูรางคนใดคนหนึง่ แตวาออกมาเปนของตวั

รัฐธรรมนูญจริง ๆ ทีนีท้ี่เสนอนะครับวาแนวทางในการที่เราจะกาํหนดหลักการที่ตกลงกันนะครับ ผมเสนอ 

ทานสามารถเพิ่มประเด็นไดนะครับ ผมคิดวาในวนันี้เราดูเร่ืองรูปแบบแลวพยายามกําหนดรูปแบบ 

เพื่อใหคลองตวั เพื่อใหสามารถใสเนื้อหาลงไปไดมากที่สุด แลวเนื้อหาผมเสนอนะครับวานาจะตองเรียง

ตามลําดับเหตุการณใหได ทีนี้ปญหาก็คือวาขอมูลมนัเยอะ จะบรรจุลงไปอยางไร ซึ่งผมเสนอนะครับวา 

ถาเทียบกับในเลมที่เคยแจกใหทานแลวนะครับ ก็จะเห็นไดวาในสวนนีน้ะครับ จะบนัทึกอยางไรเพือ่เก็บ 

รายละเอียดไดครบ ผมเสนอนะครับวา หลักการเบื้องตนเรากาํหนดรปูแบบในการนําเสนอใหครบถวน 

เพื่อใหเปนเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ไมใชของใครคนใดคนหนึ่ง อีกอันหนึง่นะครับรูปแบบในการนาํเสนอ

นาจะเรียงตามลําดับเหตกุารณ ทีนี้ปญหาวาจะจัดใสชองอยางไรถึงจะบันทึกไดไมยาก ทนีี้ในการบันทกึนีน่ะ

ครับ ผมเสนอวาใหเรียงตามลําดับเหตุการณแลวนะครับ ถาจะใหดงูายนี่ผมขอเสนอเบื้องตน 

วานาจะเปนในรูปของตาราง ทีนี้ตารางนีน่อกเหนือไปจากหวัทายทีว่า จะเปนความเปนมาจะเปนของ

อาจารยมีชยั หรือของอาจารยอัคราทร ในเร่ืองเจตนารมณหรือการใชการตีความกฎหมายคืออะไร แลวก็ 

สวนตนสวนทายตาง ๆ ที่จะเก็บครบหรือไมครบอยางไรนี่นะครับ คิดวานาจะตองมีการทําดัชนีแนนอน  

แลวก็นาจะตองมีการพิจารณาดูตามกรอบนี่นะครับ เขาเริ่มจากการทํางานกาํหนดตามประเด็นแลว 

หลังจากนั้นถงึแตกเปนมาตราตาง ๆ นาจะมีตาราง ๒ ตาราง อันนี้เปนกรอบเบื้องตนที่ผมเสนอ ทานลอง

เสนอนะครับวาจะดําเนนิการไปอยางนีจ้ะไดหรือไม แลวพยายามเอาเนื้อหาลงไปใส แลวหลงัจากนั้นจะเปน

การทาํงานเกบ็ขอมูลในรายละเอียดแลว ซึ่งจะสอบถามวา ถาเรากาํหนดอยางนี้ ทางคนที่จะตองไปเตรียม

เบื้องตนแลวอาจจะตองไปขอแรงคนที่เขาเปนนกัวิชาการทางกฎหมายที่ทานอาจารยมนตรีบอกวา เปนคนที่

สามารถจับเร่ืองรัฐธรรมนูญอยูดวย มาชวยดูดวย ไมรูวาตองเปนนกัอืน่อีกหรือเปลา ตองจํากัดวาเปนนกั

กฎหมายอยางเดียวหรือเปลานะครับ กเ็สนออยางนีก้อนเพื่อที่เราจะกําหนดหลักเบื้องตน และผมรับวาเดี๋ยว

จะกลับไปราง แลวประชุมคร้ังหนาจะลองนํามาเสนอใหเห็นเปนลายอกัษรใหม แลวคอยเอา 

เขาที่ประชุมคณะกรรมาธิการ ผมคิดวาจะเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมาธิการนาจะตองมีตุกตา มีกรอบ

นําเสนอไป แลวก็อํานาจในการที่จะดูเร่ืองพวกนี้จะเปนเรื่องของกรรมาธิการอีกชั้นหนึ่งนะครับ ผมขอ

อนุญาตนาํเสนอประเด็นเทานี้กอนนะครับ วาทานจะมคีวามเห็นหรือจะเพิ่มอยางไรหรือไม ขอเชิญ 

ทานวัชรินทรครับ 

คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ 



วันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๐                     อัมพา ๒/๔ 

 

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  ขอบคุณทานประธานครับ ผมอยากจะเรียนอยางนี ้

นะครับวา ในชั้นนีเ้รานาจะเอากรอบประเด็น คือแบบนีผ้มเกรงวาจะชา เพราะวากอนที่จะเปนมาตรานี ่

มีประเด็น มีความเหน็ตาง ๆ เปนตารางที่เราเคยเอาเขาวิสามัญมาแลว ๒ กรอบ รูสึกจะเปนกรอบ ๑ กับ 

กรอบ ๒ คือถาดูอันนี้ได ไมทราบวาจําเปนไหมที่จะเอาเขา สสร. ใหรับทราบเบื้องตนกอนวา อันแรกที่เราทํา

เปนประเดน็มผีลงานอยางนีอ้อกมา จําเปนไหมวาตองเขาวิสามัญ ผมจําไมผิดทานประธานเดโช 

พูดทํานองวาจะตองเอาเขา สสร. ใหรูดวยวาเราทําอะไรไป รูสึกวาเราเสนอไปครั้งหนึง่แลว ไมทราบวาเอาอัน

นี้ไปเสนอดวยหรือเปลา  

  ประธาน  : ยังครับ เรารายงานวาเราตามไปสังเกตการณแลวก็ตามไปบันทกึ แตวา 

ที่รายงานไป ก็คือรายงานวาทาํอะไรไปบาง ที่เปนผลงาน ที่ไปรายงาน สสร. แลวกค็ือ ของคณะอนุ

กรรมาธิการตรวจรายงานการประชุม ซึง่ที่ประชุมกเ็หน็ชอบดวยแลวนะครับ เพราะฉะนัน้ครั้งตอไปนี ่

เอา Campaign คือเอารูปแบบการนาํเสนอของเรานี ่โดยที่ไมใสเนื้อหาไปขออนุมัติ เพื่อที่จะอธิบายวา 

เราจะใสเนื้อหาไดนาครบถวน นาจะออกมาเปนบนัทึกเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่ใชได แตผมวาตอง 

เอากรอบการทํางานตรงนี้ไปรายงานทั้งกรรมาธิการ แลวก็ทัง้ สสร. กอนนะครับ 

นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  คือในความเหน็ผมนะครับ ขอหารือกอนนะครับ คอื 

หมายความวาตั้งแตกรอบ ๑ กรอบ ๒ กรอบ ๓ คือส้ินสดุที่สปริงฟลด รูสึกประเด็นทีไ่มลงมาตรานี ่ถาเราสรุป

ทําเปน Format ที่ดี แลวก็เสนอไปกอนเปนผลงานกรอบแรกไปกอน พอหลงัจากวาก็ Develop ออกมาเปน

มาตรา จะดีไหม ถาไมอยางนัน้ถาเกิดตองรออีกตั้งนานนะ ก็ไมรูวาเราจะสดวกตอนไหน 

  ประธาน  :  ผมขออนุญาตนดิเดียวนะครับวา ในเนื้อหานีก่รอบ ๑ กรอบ ๒ กรอบ ๓ 

คณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญ เขาไปรายงาน สสร. แลวนะครรับ ในแงของเนือ้หา คือคณะกรรมาธิการ

ยกรางรัฐธรรมนูญเขาไปรายงานแลว แลวก็อภิปรายกนัมาก ๆ ที่วนันั้นที่ตองไปรอกัน 

เพราะรอคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ วนันั้นจะไดเลยวาไปรออยูทั้งวนั ผมไปรอทั้งวนัเลย กวาจะได

รายงานก็ชวงเย็นเลย แตเขาใจวาในสวนนัน้ในสวนของเนื้อหานี ่คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเขาไป

รายงานโดยตรงกับ สสร. ผมเขาใจวาเปนอยางนัน้ 

นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  : แลวบันทึกเจตนารมณละ 

  ประธาน  :  ยังไมไดรายงานเลยครับ  

นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  จะหารอืวา กอนสปรงิฟลด ถามีอะไรที่เสร็จแลว แลวที ่

เราทําไปในเบือ้งตนนี่ ในการทํางานบันทกึเจตนารมณนี่เราก็อาจจะรายงานใหทางสภาเขาทราบ แลวเขา 

 

คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ 
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เห็นดวยแลวนีเ่ราก็จะไดเอา Format นั้นมาพัฒนาในลักษณะเปนมาตรา ก็ไปอีกรอบหนึง่ พออีกรอบนี้ก็จะ

เปนรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ก็จะไดเปน Step ผมหารือนะครับวาแลวเราจะไปรายงานสาํเร็จเลย 

รูสึกวาคณะนีท้ําอะไรอยู  

  ประธาน  :  อยากจะรับฟงความคิดเห็นของทานคณิตหนอยครับ เชิญครับ 

  นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  ขอบคุณครับ เดี๋ยวผมจะพยายามพูดใหพวกเราฟงนะครับวา 

จะเปนการตอบโจทยไดหรือเปลานะครับ จากที่หลาย ๆ ทานไดคุยกนั คือผมมองวาถาเราดูภาพใหญ ๆ 

มันจะมี ๒ ข้ันตอน ข้ันตอนที่ ๑ คุยถึงเรื่องหลกัการวาแตละกรอบ หลกัการอะไรบางทีห่ยิบยกขึ้นมาพิจารณา

นะครับ ก็เปนไปตามตารางอยางนี้ ซึง่ตารางอยางนี้มีแลววากรอบอนุเปนอยางไรและกรรมาธกิารเปน

อยางไร ตามทีขี่ดเสนกับไมขีดเสน แลวผลรายละเอียดเปนอยางไร และสุดทายกลายเปนมาตราอะไร 

ซึ่งกรอบ ๑ กรอบ ๒ กรอบ ๓ เมื่อเอาไปเสนอ สสร. ๑๐๐ ทาน ๑๐๐ ทานก็มกีารอภิปราย ก็อภิปราย 

ในกรอบนัน้ เราก็อาจจะตองเติมไปอีกจุดหนึ่งวา สสร. เหน็อยางไร  รัฐธรรมนูญจบอยางไร เขาก็อยากจะ

คนหางายที่สุดวารัฐธรรมนญูนั้นเปนอยางไร เขาก็คงอยากจะดูเรียงมาตราเหมือนอยางทีท่านอาจารยมนตรี

ทํา เพราะฉะนัน้ภาพที่เปนกรอบอยางนี้ กค็งจะยุติโดยการที่เราทําเพิ่มอีกนิดหนึ่งวา สสร. เหน็เปนอยางไร 

จบแลวนะครบั เราเพียงแตมาใสเพิม่วาไปอยูมาตราไหนเทานั้นเองใหครบถวน เราก็จะทาํอีกแบบหนึง่เปน

เรียงมาตรา โดยที่มาตรา ๑ ไมมีแกไข มาตรา ๒ ไมมีแกไข ไลไปเร่ือย ๆ พอมาตราไหนมีแกไขปุบก็แกไข 

แกไขอยางไร เพราะเหตุใดนะครับ ก็เรียงมาตราไลไปเร่ือย ถาเปนเชนนั้นก็จะไดภาพ ๒ ภาพ คือ 

ภาพที ่๑ เห็นถึงหลักการของแตละเรื่อง ภาพที่ ๒ ก็คือ เห็นเจตนารมณของแตละมาตรา ถาเปนอยางนัน้ 

คนงาย แตถาเผื่อเขาคน Soft file เขาหาไดอยูแลว อันนัน้ไมเปนไร ภาพอยางนี้ผมวาอาจจะตอบโจทย 

ไดวา การทาํของเราไมขัดกนั เพราะวาเราทําทั้ง ๒ รูปแบบ แลวกถ็าเราเติมของ สสร. เขาไปอีกนดิหนึง่  

พอเติมเสร็จนะครับ ไปเอาทีจ่ดรายงานการประชุมชวเลขของ สสร. วนันัน้มาดู แลวเราเติมใสไปใหครบ 

เมื่อครบแลวเราเอาที่ครบกรอบนี้นะครับ ทีเ่ปนตารางแรกนี่สงให สสร. ก็ถือวาเปนผลงานชิ้นหนึ่งของเรา 

สวนที่เรียงมาตราเราคอยทาํตามหลงั เทากับวาสมบูรณไป ๑ ชิน้ แลวสวนเรียงมาตราชิ้นที่ ๒ จะสมบูรณ 

ก็ตอเมื่อของเขาหยุดนิ่งแลวจริง ๆ เรากท็าํสงไป ถาเผื่อเกิดเปนอยางนี้นะครับ ลองดูนะครับวาพอไปได

หรือไม นัน่เปน Idea ที่ผมมองเหน็ ณ ขณะนี้ ขอบคุณครับ  

 

                    - ๓/๑ 

      

            

คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ 



วันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๐                     อัมพา ๓/๑ 

 

  ประธาน  :  ทานอาจารยอําไพ ครับ 

  รองศาสตราจารยอําไพ อินทรประเสริฐ  :  คืออยางนี้คะ คราวที่แลวทีป่ระชุมกับ 

ทานประธานเดโชนะคะ ทานปรารภขึ้นมาวา อยางกรอบที่ ๑ มติคอนขางจะแนนอนทานวาอยางนัน้  

แลวทานก็เปนหวงวาเจตนารมณไมเห็นออกมาใหเหน็กนับาง ทนีีเ้รากค็ิดเหมือนกัน ตอนนัน้ก็เรียนทาน 

ไปวา จริง ๆ ยงัไมนิง่ เพราะวายงัมีการพูด มีการอภิปราย ทานบอกวานิ่งแลว เพราะฉะนัน้ตรงนีก้อ็ยากจะ 

เสนอวาถานิง่จริงแลวนี ่อยากใหพวกเราลองบันทึกออกมาเปนเจตนารมณใหดู แลวหารือเลยวาจริง ๆ  

เราควรจะรายงานเจตนารมณเปนระยะ ๆ ตอสภารางรัฐธรรมนูญใหทานไดพิจารณาไปเรื่อย ๆ งานเรา 

ก็จะเร็วขึน้ เนือ่งจากวากรอบเวลาเรานอยเหลือเกนิ ขอบคุณคะ 

  ประธาน  :  เชญิอาจารยรัชฎากรณครับ  

  นางรัชฎาภรณ แกวสนิท  :  ทานประธานคะ ตองเรียนวาดิฉันเปนคนคิดอะไรงาย ๆ นะคะ 

ดิฉันคิดวาถาสมมุติวาเจตนารมณของรัฐธรรมนูญนี่ สุดทายก็คงจะเปนรายมาตรา แลวแตละมาตรา 

ตรงนั้น ก็จะมเีจตนารมณทีม่าที่ไป มีความเหน็อะไรนะคะ อยางตอนที่สปริงฟลดนี่ ดิฉันก็ยงัเรียนงาย ๆ อีก

เหมือนกนัวา วันแรกที่เราหารือกันวาจะทาํอยางไร ดิฉันก็เสนอแควาถาประเด็นนี้ใครอภิปรายมีความเห็น

ดวย ไมเห็นดวย กี่ประเด็นรวบรวมไวใหหมด แลวถงึเวลานีน่ะคะ สุดทายถาเปนมาตราขึ้นมา 

เราก็จะบอกวา มาตรานี้ระบุไวอยางนี้ดวยเหตุผลอะไร ซึ่งเรารวบรวมเอาไวนี ่แลวใครพูดอะไรก็รวบรวม

เอาไว รวบเอาไวหมด ที่จริงรวบรวมเอาไวตอนนีน้ะคะ ถาเราจะเสนอทีด่ิฉันเรียนวันนัน้วา เราเสนอไปเลย 

เพราะวาที่จริงเรารวบรวมมาอยางนีน้ี่แหละเขาพูดกนัอยางนี้ทีน่ั่น แลวเราสรุปได เราไมไดไปสรุปอะไรเลย

เรารวบรวมประเด็นตาง ๆ เห็นดวย ไมเหน็ดวย หรือเหน็ดวยก็มหีลายแบบนะคะ แลวก็เสนอเขาไป นี่คือ 

ถาเมื่อไรก็ตามมีขอสรุปวามาตรา ๑ มาตรานี้วาอยางไร มันก็จะดงึออกมาจากที่เรารวบรวมไวเลยวา ออกมา

อยางนี้เพราะอะไร แลวที่ไมเอา ที่ไมเหน็ดวยนีม่ันจะตกไปหรือวาเราจะหมายเหตุไวนั่นก็อีกอันหนึง่ 

แลวมันจะงายนะคะ ที่จริงแมกระทัง่กรอบ ๑ ไมนิง่นะคะอาจารย เพยีงแตวาเขาอาจจะไมไดคุยกันใน สสร. 

แตวาจริง ๆ แลวอยางทีท่านคณิตพูดนี่คะ กรอบ ๑ เอาไปเขาในคณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญ มนัเปน

ประเด็นมากเลย เพราะวากรอบอนุ กับกรอบ ๑ ของเลขานุการนีม่ันตางกนัอยางมากมายมหาศาล 

แลวจนกระทัง่ทานประธานนึกวาชวยหาคน Lobby แลวโทรไปคุยกบัทานอาจารยสมคิดหนอย ที่วาตรงนี ้

อยางไร ๆ นีน่ะคะ เพราะที่จริงแลวมันอาจจะยังไมนิ่ง แลวประธานกรอบ ๑ ก็ Lobby เกง เพราะฉะนัน้ 

คงจะ Lobby กันอีกหลายรอบ เพยีงแตดิฉันคิดวา ถาสมมุติวา ดิฉันกย็ังคิดงาย ๆ นีแ่หละถาเปนเรื่องนี้แลว

เราก็บอกวามใีครวาอยางไร เหน็ดวย ไมเห็นดวย ถามีขอแตกตางใส ๆ เขาไปใหมากเลย แมวา 

 

คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ 



วันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๐                     อัมพา ๓/๒ 

 

ประชาชนมาวาอยางนี ้ใครวาอยางนีน้ีน่ะคะ ดิฉันกย็ังนกึไมออกวาถาเราเรียงลาํดับเหตุการณนี่มนัจะได

อะไร นอกเหนอืไปจากไมตองลําดับเหตุการณ แตรวบรวมความเหน็ใหหมดเลยในชองนี้อาจจะยาวหนอย 

แตเมื่อถึงเวลามันจะมี เห็นดวย ไมเหน็ดวย เห็นสกั ๓ อยาง แตเมื่อสักวันหนึ่งนี่เมื่อมาตรานีว้าอยางนี้นี ่

มันก็จะมีเหตุผลที่สนับสนนุ เปนที่มาที่ไปเปนเจตนารมณวาทาํไมถงึเปนอยางนี้ออกมาได แตคําถามดิฉัน 

ก็คือต้ังเอาไว แขวนเอาไวกค็ือวา แลวที่ไมสอดคลองกบัที่เขารับตรงนี้นี่เราจะเก็บเอาไวเปนหมายเหต ุ

หรือวาเราจะตดัทิ้งอนันัน้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะ เราอาจจะนาจะเก็บเอาไวศึกษา แตวาศึกษาคงไมมหีลายเลม 

ถาจะศึกษาควรจะศึกษาเจตนารมณก็ควรจะมีเลมทีเ่ปนรายมาตรานีแ่หละ เพียงแตวารายมาตราเราจะเอา

มาจัดใสอยางไรบาง ดิฉันยังคิดวารายละเอียดทั้งหลายนี่นะคะ ใครวาอยางไร ชุดโนน ชุดนี้ประชาชนวา

อยางไร ๑๒ องคกรวาอยางไร เดาเอาคะวาจดหมายเหตเุขานารวบรวมเอาไวเปนเรือ่งเปนราวที่ตรงนัน้ แยก

ประเภทเอาไว แตของเรานาจะไมแยก นาจะออกมาเปนรวม ๆ วามาตรานี้วาอยางนี้ เจตนารมณวาอยางไร 

มีขอแยงอยูเหมือนกนัแหละ แตวาที่เหน็ดวยวาอยางนี ้ๆ ก็จะไดเหน็วาที่มาที่ไป 

มันคืออะไรนะคะ ดิฉันคิดวาถาเรารายงานไปในชวงนี้ ถาอยากจะใหมีผลงานออกมาก็คือวาเรารวบรวมแลว 

ไดแคนี้แหละ แตยังไมไดเปนขอสรุป เพราะวายงัไมไดบอกวามาตราอะไร เรารวบรวมไดหมดแลว 

และถามีอีกเราก็จะรวบรวมใสตรงนี้อีก แตเมื่อไรที่บอกวามาตรา ๓๑ เขียนวาอยางนี้เราก็จะดึงเหตุผล

ทั้งหลายที่เรารวบรวมเอาไวแลวสอดคลองกนันี่มาเปนเจตนารมณ แลวก็จะมีหมายเหตุวากม็ีคนแยง

เหมือนกนันะวาอยางนี้ ๆ แตตรงนี้มันออกมา คิดวาอยางนี้ ขอบคุณคะ 

  ประธาน  :  ผมขออนุญาตอธิบายนิดหนึ่งนะครับวา จริง ๆ แลว เมื่อป ๒๕๔๒ ที ่

ทานอาจารยมนตรีรวบรวมนี ่ก็เรียงลําดับเหตุการณ เพียงแตวาไมอยูในรูปของตาราง แลวก็บันทึกออกมา ที

นี้ถาหากวาจะบันทกึไวรวมทัง้หมดแตละสวนจะเอาตามเนื้อหา โดยที่ไมสนใจเหตุการณเลย หรือวาจะดูตาม

เหตุการณคือตองเลือก Format อยางใดอยางหนึ่งเพื่อใหบันทึก แลวเก็บความไดหมด ผมถงึเสนอวานาจะ

เรียงตามลาํดบัเหตุการณ แตถาไมมีประเด็นนี่กน็าจะทาํใหเห็นไมคอยชัด หรือวาบนัทกึเอาไวนะครับ แตวา

ทําอยางไรถงึจะใหเห็นประเด็นที่ชัดเจนวา ในที่สุดขอมูลนี่จะมากมาย มากพอสมควรนะครับ  

ทีนีถ้าหากวามาบันทึกเอาไว ถาหากวาจะใหไดทั้งในภาพรวม แลวกใ็นรายละเอียดดวยนี ่ผมไมแนใจใหพวก

เราชวยกันคิดวาแลวเราจะบันทกึอยางไร ผมเพยีงแตเสนอนะครับวา อยากจะใหลองเรยีงลาํดับเหตุการณ 

แลวอยากจะใหลองดูเปนตาราง แลวก็เปนตาราง ๒ ชุด ชุดหนึง่เปนเรื่องของเรียงตามประเด็น อีกชุดหนึง่

เรียงตามรายมาตรา ตรงนี้เปนเพยีงขอเสนอเทานัน้นะครับ  

 

 

คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ 



วันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๐                     อัมพา ๓/๓ 

 

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  คือผมเห็นคอนขางกบัคุณรัชฎากรณนะครับ คือ 

ในชั้นแรก Format นี้ ผมคิดวาเราเถียงกนัไปเถียงกันมา เราคงจะไมตางจากตรงนีน้ะครับ ก็คือสรุป 

ประเด็นตาง ๆ ที่มกีารพูดคุยกันคือยุติ ณ สปริงฟลด มีประเด็นไหนบางที่เรา Work แลวนะครับ แลวก ็

สรุปทั้ง ๓ กรอบนี้ แลวก็รายงานไปกอนนะครับ สวนทีจ่ะกลับมาเปนมาตราเพื่อทีจ่ะจัดตอนนี้เราเริ่ม 

มีขอมูลแลว เพราะเรามีขอมูลดิบแลว เขามีรายมาตราแลว ทนีี้เราก็ตองกลับมาทาํตรงนั้นนะครบั 

ก็อยากจะเรียนหารือนะครบัวาเปนไปไดไหมวาเราสรุปตั้งแตกรอบ ๑ กรอบ ๒ กรอบ ๓ แลวรายงาน 

ไปกอน ถาคณะกรรมาธิการวิสามัญเหน็ชอบดวย แลวก็จะรายงาน สสร. ก็รายงานไป แลวกม็านับ ๑  

ทํากรอบตอไปก็คือ พัฒนาตรงที่เราไดมาตรามาพัฒนา แลวก็เพื่อ Integrate กับความเห็นตาง ๆ ใหมัน

บูรณาการเขามา แลวก็เพื่อที่จะตอยอดในความเหน็อืน่ ๆ ที่จะตามมาอีกนะครับ ไมทราบวาเปนอยางนี ้

จะไดไหมครับ คือถาเรามาดกูรอบนี้ คราวหนาผมวาอาจารยก็เหมือนเดิม เรานาจะตัดสินใจวากรอบเปน 

Format ที่อานแลวรูเร่ือง ผมวานาจะเอาออกไปกอนนะครับ  

  ประธาน  :  เชิญทานคณิตครับ 

  นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  ขอบคุณครับ ผมสนับสนนุความเหน็ของทานวัชรินทร คือวา

อยากจะใหมีสงไปกอน เมื่อกี้ที่ผมเสนอไวจึงขอเปนวาเราทาํงาน ๒ สวนไดไหม สวนที่ ๑ คือเร่ืองกรอบ 

ของกฎหมาย วันนี้เราทํามาถึงสปริงฟลดแลว แลวเราเติมอีกนิดหนึง่วา สสร. เห็นเปนอยางไรนะครับ  

นั่นก็คือกรอบของกฎหมาย หลังจากนั้นเราดูเรียงมาตรา กรอบนี้จบนิ่งสวนที่ ๑ และสวนที่ ๒ เรากม็าทาํเรื่อง

เรียงมาตรา เราก็ดึงจากที่เราเอาสวนนี้ไปเอามาลง ๆ ก็ทาํงาย ทนีี้เรียงมาตราแลว นัน่คือสวนที ่๒ สวนที่ ๑ 

เราไปดูจากรายงานการประชุม สสร. ที่เขาเสนอ ๓ กรอบให สสร. ทราบ เอามาเติมอีกนิดหนึง่ 

ก็ครบแลวครับ สามารถสงไปไดเลย นั่นคือส่ิงที่ผมเหน็ดวย แลวสนบัสนุนทําใหจะไดยุติตรงจุดนี้ แลวพอหลงั

จากนั้นเรียงมาตราก็เร่ิมใหมนะครับ แตเร่ิมใหมนีง้ายแลว เพียงแตวาเราไมทราบวาตรงบางแสน 

มีอะไรบางที่เราจะตองไปหยบิมาดูตอนะครับ ทีนี้อีกจุดหนึ่งที่ผมเห็นดวยนะครับวา ในอนาคตเขาคงจะมกีาร

เปลี่ยนแตละมาตรา ไมวาจะเปนกรอบ ๑ กรอบ ๒ กรอบ ๓ เหตุผลเพราะวากรอบ ๑ ตอนที่เขาเสนอไป 

นอกจากเขาเสนอหลกัการแลว เขายงัเสนอเรียงมาตรา มาตราไหนที่เขาอยากจะเปลี่ยน มาตราไหนที่เขาไม

อยากจะเปลี่ยนเขาก็ขามไป อยางมาตราเดิมนะครับ ของรัฐธรรมนูญมาตรา ๔๐ นี่ เขาไมไดแตะเลย แตเมื่อ

มาตรา ๔๐ มาเปลี่ยนเปนรัฐธรรมนูญรางใหม คือมาตรา ๔๖ เขาได Strict วรรคสาม ออกเปน 

วรรคสามและวรรคสี่ เลยทาํใหกลายเปนวาธุรกิจโทรคมนาคมนี่นกัการเมืองไมถูกหาม สามารถทาํได  

แตประชาชนทําไมไดนะครบั ซึ่งตรงนี้พอดีวันนั้นผมไดเห็น ผมก็ตกใจวาหลุดหรือวาอยางไรนะครับ ทีว่าทีม

เลขานุการใสเขามา ผมก็เลยกระซิบบอกทานอาจารยคมสัน อาจารยคมสันก็เลยไปเสนอให ก็อภิปราย 

คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ 



วันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๐                     อัมพา ๓/๔ 

 

กันเกือบชั่วโมงตรงนีว้าสามารถทาํไดหรือทําไมได แต ณ ขณะนัน้ก็มกีารแกไข Working ใหม แตจะเปน

อยางไร ตรงนีย้ังไมเห็น เพราะวาเราไมไดไปบางแสนกนั ซึง่ตรงนีม้ันเปนเรื่องที่ผมเรียนใหทราบวาการเติม

เขามาจากกรอบ ๑ หรือการตัดไปจากกรอบ ๑ เสนอนี่ อาจจะเปนประเดน็อีกเยอะที่จะตองถกเถยีงแลว

กลับมา ซึ่งตรงนัน้พวกเราคงตองดูตามเรยีงมาตราอีกครั้งหนึ่ง ขอบคณุครับ  

 

                     - ๔/๑ 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ 

วันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๐                     อัมพา ๔/๑ 

 

  ประธาน  :  ดูเหมือนวามีความเห็นหลายทานที่อยากจะใหเสนอเปนผลการทาํงานที่เปน

เนื้อหารายงานไปดวยนะครับ ทนีี้ผมคิดวาถารายงานไป เนื่องจากวาการทาํงานที่จบแลวคงไมมปีญหา  

แตผมเสนอครับวา คือเนื่องจากวาที่จะตอเปนรายมาตราและตอไปวา โหวต หรือ ไมโหวต อยางไรนะครับ 

เมื่อเชาทานประธานเดโชก็อธิบายในที่ประชุมในคณะกรรมาธิการวา เวลาเขาด ูเขาก็ดูในสวนความเหน็ของ

ประชาชนดวย แลวก็ดูความเห็นของ ๑๒ องคกร ยกเวน คมช. ซึ่งสงวนความเหน็ เพราะเกรงวาจะ 

เปนการชี้นาํ ในสวนนี้ผมเสนอนะครับวา กอนที่เราจะรายงานไปเรานาจะไมดู เพราะอันนีเ้ปนเรื่องของ 

การทาํงานของคณะกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญลวน ๆ แตเวลาเขาทํางานจริงเขาดูความคิดเห็นของ

ประชาชนดวย แลวบางอยางดู ๑๒ องคกรอะไรตาง ๆ มาแลวดวยนะครับ ผมเสนอวามทีางเปนไปไดหรือไม

วาในตารางนีก้อนที่จะรายงานไป นาจะตองมาใสในสวนความเหน็ของประชาชนสวนหนึ่ง ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญ 

แลวก็ทกุคนกย็้ําในสิง่นี ้เพราะฉะนั้นเหมือนกับวาเราเสนอไป อยากจะใหใสของประชาชน  

แลวก็เลมสีเหลืองซึ่งยงัไมถงึมือทานอนุกรรมาธิการทุกทานนะครับ ในเลมสีเหลืองจะเปน ๑๒ องคกร 

ก็เอามาใส ก็ไมตามประเด็นแลวเปรียบเทยีบ อันไหนไมมีก็บันทึกวาไมมี อันไหนมีเราก็ใสใหเห็นชัด ๆ เพราะ

เมื่อเชาทานบอกวาจะชวยดวย ถาไมมีใครทํานี่ ไมมีใครทําแลวนะครบั จดหมายเหตุก็ทําลําบากเพราะวา

เอกสารเขามาเปนเลม ๆ ครับ ก็ตองเปนหนาที่ของชุดนีน้ะครับ ผมเสนอวาถาจะรายงานตรงนี ้

ไปนี่ก็นาจะตองใส ๒ สวนนี้ไปดวย ถาเราสามารถหาทีใ่สของ สสร. ได กับอีกสวนหนึง่นาจะเสนอกรอบ

หลักเกณฑ หรือแนวทางในการบันทึกทั้งกระบวนการเสนอไปดวยจะเปนไปไดหรือไมนะครับ อยากจะหารือ

ครับ เขาใจวาจะมีหลายทานผมเห็นทางอาจารยรัชฎรกรณ เชิญครับ 

  นางรัชฎาภรณ แกวสนิท  :  ขอบพระคุณคะทานประธาน ตอนแรกดิฉันนัง่ฝงโนนไมเห็น

หนาทานประธานก็เลยยายมานัง่ฝงนี้ เวลายกมือทานประธานมองเหน็นะคะ ทานประธานคะ ดิฉันก็มี

ความคิดนะคะวาตองรวบรวมความเห็นทกุความเหน็ทีม่ันเหมือนหรือตาง แมจะเลก็นอยก็ตามนีน่ะคะ 

เพียงแตวาไมแนใจวาเราจะตองแยกหรือเปลาวา นี่เปนความเห็นขององคกรไหน นี่เปนความเหน็ของกลุม

ไหนเราจาํเปนตองแยกหรือเปลา แตวามีความจาํเปนที่จะตองรวมทั้งหมดความเห็นที่ตางกันอยางไรนะคะ 

เพียงแตถามทานประธานนะคะวา ถาสมมตุิวาเรารวมเขาไปทั้งหมดเลย สปริงฟลดวาอยางนี ้แลวก็ชุด

อาจารยเจมิศักดิ์วาอยางนี ้ในประเด็นนี้อันไหนที่มีอยูแลวเราก็ตัดออก เอาแตประเด็นที่มนัตางเพื่อรวบรวม

ใหมันไดมากนะคะ แตไมแนใจวามันจะตองใสไหมวา นีค่ือความเห็นภาคประชาชนนะ อันนี้เปนความเห็น

ของ ๑๒ องคกรนะ อันนี้เปนความเหน็ของชดุโนนชุดนีน้ะ เราจําเปนหรือเปลานะคะ แตดิฉันเหน็วาความเห็น

ทั้งหลายตองใสแคนั้นคะ 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ 

วันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๐                     อัมพา ๔/๒ 

 

  ประธาน  :  ผมขอทานวัชรินทรกอนนะครับ 

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  ขอบคุณทานประธานครับ ตองถามนอง ๆ ดวยวาที่เรา

เสนอเมื่อกีน้ี้ไมทราบวาเขาจะไปเอามาใสไดไหม คือในใจผมอยากจะใหยุติตรงทีว่ากอนลงมาตรา ถาลง

มาตรานี้จะนบัอันใหมข้ึนมาทาํนองนัน้ ถานอง ๆ สามารถที่จะไปดึงความเหน็จาก ๑๒ องคกร แตวาตองได

ความวาเขาทาํเสร็จกอนเรานะ ไมใชหลัง เลมเหลืองถาดึงไดก็มาใส แลวทีท่านคณิตที่เสนอวาใน สสร. 

พูด ผมคิดวาคงไปเอามายากตรงนั้น เพราะวาเขาเสนอมารายงานแลว สสร. เขาก็อภิปราย มีมตหิรือเปลา

เราก็ไมรูตรงนัน้ ก็คงตองมานั่งอานใชเวลาอีก ผมเกรงวาจะเสียเวลา แลวก็หยุดยาว คือเพยีงแตวาถาไม

นักหนาเกนิไป แลวทาํใหเสยีรูป เสียหลกัการใหญที่เราเก็บมาแลวก็นาจะเพียงพอ แตถาเก็บไดสามารถ 

ที่จะนํามาเสรมิไดเราก็มีเวลา คืออยากจะประชุมวนัที ่๒๐ ถาเปนไปไดถาเปนเลมเขาวิสามัญวันที่ ๒๐  

ถาวิสามัญ โอ.เค. ปบ ก็จะไดรายงานให สสร. ไป ก็จะเปนผลงานพวกเราอีกตอนหนึ่ง พอตอมากเ็ร่ิมมาตรา 

ทีนีก้็มาวากันอีก 

  ประธาน  :  ทานวัชรินทรครับ ถาวันที ่๒๐ เกรงวาจะไมทันครับ ไมทราบวาจะเปนชวงปลาย

เดือนจะไดหรือไม เชนตัง้เปาไววาจะเขาทีป่ระชุมคณะกรรมาธิการวันศุกรที่ ๒๗ เมษายน เพราะเขาจะ

ประชุมกันทุกวันศุกรครับ กต็องหารือกนันะครับวาจะทาํไดหรือไม คือคราวหนาถาเปนไปไดก็คือเอา 

ทั้งเนื้อหา แลวก็รางหลกัเกณฑ เร่ืองหลักเกณฑเดี๋ยวผมจะรับไปรางเอง แตเนื้อหาตารางที่จะไปใสนี่ขอ 

ใหไปชวยกันจดัใสแลวก็เอามาพิจารณาในนี้รอบหนึง่กอน หลังจากนัน้ถาพรอมถงึจะเสนอกรรมาธิการ 

และเสนอ สสร. นะครับ  

  นางสาวณัฎฐินี พัดฉวีวรรณ  :  ขออนุญาตพูดนิดหนึ่ง เร่ืองแบบฟอรม คืออันนี้ที่เสนอไปคะ 

ไมทราบวาทกุทานเห็นวาพอใชไดไหมคะ เพราะมีปญหาวา คืองานพรอมทําเสร็จทุกอยาง คือพิมพความเห็น

อะไรเรียบรอย แตปญหาคือวาเราเอามาใสแบบ Format ไมได เพราะ Format มันไมนิ่งคะ คือเราอยากจะได

แบบ Format ที่นิง่และงานจะไดเดิน จริง ๆ จะเดินไดเร็วมากถา Format มันนิง่แลวคะ 

  ประธาน  :  คือถาเอาเอกสารที่แจกวนันีน้ะครับ ที่ลงวนัที่ ๑๑ เมษายน แลวขีดฆาออก 

แลวเปนลายมอืวาวนัที่ ๒๑ มีนาคมนีน้ะครับ คือจริง ๆ แลวเราพิจารณากันแลวหลายรอบ เพราะฉะนัน้ 

ดูเหมือนวาจะตองใสเขาไปอยางนอย ๒ ชอง คือชองความเห็นของประชาชน แลวกช็องความเหน็  

๑๒ องคกร ถาเราไมใสของ สสร. ถา สสร. อาจจะไปใสในชวงที่ตอทายตรงไหนก็ได ถาคิดวาจะใสหรือไม 

ก็ตองแยกไปอกีชองหนึง่ เพราะฉะนั้น Format ตรงนี้นะครับนาจะตองใสอีก ๒ ชองนะครับ และชองที่มีสวน

สําคัญคือ ชองประชาชน แลวก็ชอง ๑๒ องคกร ซึ่งมีขอมูลเปนเลม ๆ อยูแลว และเอามาใสเพื่อใหรวบไวในที่

เดียวกนันะครับ เชิญอาจารยรัชฎาภรณครับ 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ 

วันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๐                     อัมพา ๔/๓ 

 

  นางรัชฎาภรณ แกวสนิท  :  ทานประธานคะ อยางทีเ่รียนดิฉันเปนคนคิดอะไรงาย ๆ  

แลวก็ไมซับซอนนีน่ะคะ ดิฉันคิดวาอยางที่แจกนีก่็ใชไดแลว เพยีงแตถาสมมุตวิามเีพิ่มเขามา อยางมากทาน

อาจจะตีเสนหรือวาตรงหมายเหตุวา นี่เปนความเห็นของประชาชน หมายเหตุวาตรงนี้เอามาจาก  

๑๒ องคกรอะไรอยางนี ้เพราะถาไปตีชองอีกนะคะ เกิด ๑๒ องคกรมันซ้ํากับที่เรามีอยูแลว เราก็ไมตองใส 

อะไรเลย อันนีก้ลายเปนวา ถาสมมุตวิาไปใสชอง ๑๒ องคกร ไปใสภาคประชาชนจะเปรียบเทยีบกนัอยางไร 

ก็ตองไปอานทัง้ ๓ ชอง ที่จริงยังคิดวาที่นองเขารวบรวมมานี ่ถาสมมุตวิามีตรงไหนเพิ่มเขาไปเรา 

ก็หมายเหตุ แลวก็ทาํรวบรวมอยางนีง้าย ๆ เวลาของ สสร. อยางที่ทานคณิตพูดเราตองใสเขาไป แลวก็หมาย

เหตุวา สสร. แลวไมตองรอวาเปนมติไหม เปนความเหน็เราก็ใสเขาไปแลว เพราะจะเปนความเหน็เกี่ยวกับ

เร่ืองนีน้ะคะ กเ็รียนวาไมอยางนั้นเดีย๋วมีใครเสนอวาอะไรสําคัญ ทานก็จะตองเพิ่มชองเขาไปอีก 

ขอบคุณคะ 

  ประธาน  :  เชิญครับ  

  นางสาวณัฎฐินี พัดฉวีวรรณ  :  อยากจะขอเสนออาจารยนิดหนึง่ ถาเพิ่มชองตรงนี ้ 

อยางครั้งที่แลวที่เสนอไปคะ ๙๐ กวาหนาซึ่งมนัหนามาก อันนี้ก็ปรึกษากับทานอาจารยวัชรินทรเมื่อวันพุธที่

แลว ทานวัชรินทรบอกใหเสนอเปนรูปแบบนี้ดวยกัน ตดัไปชองหนึง่ และหนาก็จะลดไป ๓๐ หนาคะ 

แลวถาเราจะเพิ่มชองประชาชนหรืออะไรอกีนี่ ชองก็จะแคบขึ้น ก็อยากจะเสนอวาเอาเทานี้ไปกอนไดไหมคะ 

แลวของประชาชนก็เปนไปตามขั้นตอนอยูแลวคะ ประชาชนก็เปนสวนหนึง่ เปนมติเปนความเหน็เหมือนกัน

คะ อันนี้ก็เปนความเห็นก็เลยเสนอวาใหตอทายอนันี้ไปตามขั้นตอนคะ แตอันนีจ้ะมขีองคณะกรรมาธิการยก

รางรัฐธรรมนญู และคณะอนุกรรมาธกิารดวย คือเสนอวาถาเปนความเหน็ของ 

คณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญนี่จะใหใชเปนขีดเสนไวไหมคะ เพื่อแยกความแตกตาง เพราะถาแบง 

เปนชองหนึ่งของคณะกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญ อีกชองหนึ่งเปนของคณะอนุกรรมาธิการนี่ก็จะแคบอีก

พอแคบก็จะยาวอีกคะ ก็เลยเสนอเพื่อจะแยกความแตกตางของทัง้ ๒ คณะกรรมาธิการแบบนี้คะ 

แลวเปนรายมาตรายังไมไดทํา เพราะยงัไมไดรูปแบบที่แนนอน กลวัวาทาํแลวจะมกีารปรับเปลี่ยน ซึ่งเปนการ

ทํางานหลายครั้ง ตอนนี้อยากจะไดรูปแบบที่แนนอนของกรณีที่จะทาํเปนรายมาตราดวย ขอบคุณคะ 

  นายประโภชฌ สภาวสุ  : ของประชาชนทาํอยางไร 

  นางสาวณัฎฐินี พัดฉวีวรรณ  :  ตอนนี้กเ็ปนความเหน็ของคณะกรรมาธิการ ตอไปก็เปน

ความเห็นของประชาชน ก็เปนความเหน็เหมือนกันก็เพิม่ตอมาคะ จะเปนอีกเลมหนึง่หรือวาจะตอจาก

ประเด็นนี ้มีประเด็นอยูแลวคะ เพราะยงัไมเหน็ของ ๑๒ องคกรเหมือนกนัวาจะเปนอยางไร 
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  ประธาน  :  คือถาอยางนั้นก็จะดูไมรูเร่ืองเหมือนเดิมครับ ถาอยูคนละที่นะครับ แลว 

ถารวมไวในที่เดียวกนันี ่ไป ๆ มา ๆ จะเหมือนเลมสีแดงอีกนะครับ คือจะดูยากอกี ลองดูนะครับวาดูงาย

หรือไม เพราะตอไปจะเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ ตรงนี้เทคนิคในการทําตาราง ประโยชนของตารางก็คือใหเหน็ชอง 

แลวอยูขาง ๆ กัน แลวรวมอยูในทีเ่ดียวกันครับ เพราะเดมิเราเคยตกลงวาจะมี ๕ ชอง ทนีี้ ๕ ชองนี่ไมใชวาทุก

ชองตองเทากนั เพราะฉะนัน้ชองแรก ๆ นีก่็นอย ๆ แลวหลังจากนั้นสวนที่จะมเีนื้อหามากก็คือชอง 

ตรงกลาง แลวก็ในสวนชองความคิดเห็นของประชาชน แลว ๑๒ องคกรนี่มันก็ไมยาวเทาไร แตถาจะใสไว

อยางนีน้ะครับ ผมมีขอสังเกตวันที่นี้อะไรอานไมรูเร่ือง เพราะฉะนัน้ ๗/๒/๕๐ ๘/๒/๕๐ นี่คืออะไรเปน 

ของใคร ตองบอกนะ อยางเชน อนุกรอบ ๑ อนุกรอบ ๒ อนุกรอบ ๓ อยางนี้ยงังาย หรือประชาชน หรือ  

๑๒ องคกร แลวมีวนัที่อยางนี้ได เพราะจะตองมีวนัที่กาํกับทั้งหมด จะใสอยางนี้ก็ไดแตวาตองใหเห็น 

แลวก็มีคําอธบิายตาราง หรืออธิบายไวตอนทาย หรือขางหนา หรือตรงไหนนะครับ เพียงแตวาเอาละ  

ในเมื่อจะตกลงกนัอยางนีน้ะครับ ผมเองกอ็ยากจะใหชวยกันพิจารณา แตวาเสนอครับวาไมควรแยกคนละ

อันนะครับ ควรรวบเอาไวตรงนี้แลวใหเห็นชัด ๆ เลย เพราะวาเขาจะเหน็วาเปนอยางนี้นะ เขาถึงตองไปโหวต 

เปนอยางนี้ถงึจะไมไปโหวต แคเปนรายละเอียดในมาตราตาง ๆ เพราะมีประเด็นบางอยางลงมติเลย 

บางอยางตองอธิบายกอนแลวคอยลงมตอิะไรตาง ๆ นะครับ ก็จะเปนสวนที่อธิบายออกมาไดนะครับ  

  ประธาน  :  เชญิอาจารยครับ 

  รองศาสตราจารยอําไพ อินทรประเสริฐ  :  ขออนุญาตนดิเดียวนะคะ ในฐานะผูเสนอวา 

เอาอยางนี้แหละ ก็อยากจะเรียนวาถาสมมุติอยางนี้วา คือถาถามความเห็นของดิฉันนี ่ดิฉันสนใจแต

ความเห็น แตไมไดสนใจวาเปนความเหน็ของใคร สนใจวารวบรวมเอามาทัง้หมด แตถาทานประธานอยากจะ

ไดระบุวาอันนีเ้ปนความเห็น สสร. นะ อันนี้เปนความเหน็ของประชาชนนะ อันนี้เปนความเห็น 

ของ  ๑๒ องคกรนะ ดิฉันก็เสนออยางนีว้า แทนที่จะตีชอง ถาตีชองเพิม่อยางนีน้ี่มนัอาจจะมีบางชองที่โบใน

บางชวง มนักจ็ะกินที่ แตถาสมมุติเราบอกอยางนี้วา ถาประเด็นอยางนี้ตรงนี้คือคณะกรรมาธกิารยกราง

รัฐธรรมนูญ แลวพอหมดตรงนีก้็ตีเสนเสยี แลวก็แบงจากนี้ไปจะเปนของ ๑๒ องคกร พอหมดแลวกต็ีเสน 

เปนของประชาชน ถาตรงไหนที่ไมมีของประชาชนก็จะสัน้ขึ้นมาเองอยางนี้นะคะ แตดิฉันไมติดใจ และ 

เห็นดวยวาตองเปนตารางและตองอยูทีเ่ดียวกนั แตจะทาํอยางไรก็ไดคะ 

 

                     - ๕/๑ 
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 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ทานประธานครับ ผมวาถาอภิปรายกันแสนชั่วโมงก็ไมเสร็จ 

คืออยางนี้ครับ ผมเห็นดวยกับทานรัชฎาภรณ คือเราทําเปนไปตามขั้นตอน ลักษณะเหมือนกนัอยางนี้เลย 

ตอเปนประโยคแถวเดียว คือถาเราไปเพิ่มชองมันก็จะเทากับเขาไปสูปญหาเดิม มนัก็จะหนามาก ๆ เลย 

แลวแตละอยางก็เปนชองเลก็ ๆ มาผสมปนเปกนัก็ดูลําบาก แลวก็ไมรูหัวขอไปหลุดอยูที่กอนหนานี้   

คอยมาพลกิดวูาหัวขอนี้บางทีมันสบัสน ผมวาอยางนี้ดีแลว แตใชตัวอักษรซึ่งตางกนั เปน Front style  

ที่ตางกัน มนักจ็ะบอกเลย อยาง Front style อยางหนึง่ของประชาชน ๑๒ องคกรเราก็ใสรูปแบบตัวอักษร 

ที่ตางออกไป จะเอียงจะอะไรมันก็จะเหน็ชดัเลย แลวก็ใชอยางนีท้ั้งเลม มันก็จะคิดออกเลยวาเอียงของ 

ประชาชน หนาทึบของกรรมาธิการ หรือจะเอาอยางไร ผมเร่ิมอึดอัดกับการประชุมแลว คือพูดกนัมาก

เยอะแยะแลวเปนรายละเอียดเล็ก ๆ นอย ๆ ทานประธานสรุปเถอะครบั 

 คุณหญิงกุลทรัพย  เกษแมนกิจ  :  ขออนุญาตชวยนะคะ อยางเมื่อสักครูนี้ก็คิดวาตรงกนั

แลววาไมตองเพิ่มชอง สรุปวาไมเพิ่มชอง แตวาจะมีชองไปตามขวาง ขององคกรอะไรที่วา ๑๒ องคกรกับ

ประชาชนพอยาว ๆ สังเกตเห็นวายังเหลือที่ทกุชองเลย เพราะฉะนัน้ก็เปนตีเสน แลวก็ใชตัวตางกันก็ได แต

ควรจะมีอักษรยออะไรไววา ๑๒ องคกรตัวยอวาอยางนี ้ของประชาชนก็ตัวยอวาอยางนี ้แลวก็ม ีInstruction 

ไวขางหนาวิธดีู มีแผนแนะนาํวาถาเราใชตัวอักษรอยางนีแ้ปลวาอยางนี ้แลวตัวยออยางนี้แปลวาอยางนี้ แลว

เราจะไมเปลืองที ่คือดิฉันเองก็ยงัไมคอยเขาใจรูปแบบเทาไร แตมองเห็นวาถาตองการประหยัดและใหอาน

เขาใจงายก็อยูในทีเ่ดียวกัน ประเด็นนั้นถกูตอง อานแลวไดอานไปทเีดียวเลยวารวมสรุปหมดความเหน็ตาง ๆ 

แลวจะชัดเจนขึ้นแลวไมเปลอืงอยางทีว่า แตพอหมดขอหนึง่ หมดประเด็นหนึ่งก็ขีดเสนใตไปเลย ขีดเสนใต ๒ 

เสนอะไรก็แลวแต ทาํใหเขาใจวานี่หมดประเด็นแลว แลวก็ข้ึนประเดน็ใหมไปอยางนัน้เรื่อย ๆ ก็จะไม

ส้ินเปลือง แลวก็จะอานเขาใจงาย  

 ประธาน  :  คือเวลาเราประชุมเราไมมีข้ึนจอ ไมมี Visualizer เพราะฉะนัน้เมื่อสักครูที่

อาจารยอําไพอธิบายทานวาดตารางมาใหผมดู ผมขออนุญาตสงตอใหทีมนี้ดูกอนวาจะตองใสอยางนัน้

หรือไม ดูเหมอืนวาเราคิดวารูปแบบที่นาํเสนอใชไดแลว เพยีงแตวานาํเสนอใหเหน็เดนชัดขึ้น อาจจะไม

จําเปนจะตองมีตารางซ้าํซอนอะไรก็ได จะไดไปทํางานแลวก็มาเสนอไดเลย ทนีี้ในสวนของหลักการหรือ

รูปแบบในการนําเสนอ ผมไมทราบวาจาํเปนที่จะตองไปนําเสนอตอ สสร. ดวยหรือเปลา หรือวาเอาเนื้อหา 

เอาอยางนี้เสนอไปเลย แตที่จริงแลวดูเหมือนวาทางกรรมาธิการอยากจะใหกําหนดดวย อยากใหมีการ

กําหนดเรื่องของรูปแบบในการนําเสนอไปดวย จะตองมดีวย ซึง่ถาจําเปนเราไปรางมา แลวก็มาเสนอใหเห็น

ตุกตาที่ชัดเจนไมอยางนั้นแลวเราก็จะอภิปรายแลวจะเสยีเวลาคอนขางมาก ทีนี้ระหวางนี้ไดเหน็ตารางตรงนี้

แลว อันไหนทีอ่ภิปรายมาทัง้หมดคิดวาจาํเปนตองแกอีกไหม หรือจะเอารูปแบบอันนี้เลย โดยที่ใช Front 
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ใชอะไรตาง ๆ ใหเหน็ชัด แลวก็เติมรายละเอียดลงไปใหเห็นชัดเจนขึ้น ประโยชนจากการที่ไดตรงนีก้็คือเดิม

มันรอยหนาลดลงมาแลว ลองดูวาตกลงแลวเปนอยางไร เพราะคุณใชโปรแกรม Excel บันทึกกนัอยู ลอง

เสนอเลยไดไหมพอเห็นแลวเอาเปนแบบไหน  

 นางสาวณัฎฐนี  พัดฉววีรรณ  :  ที่ฟงมาทางทมีงานลงมติวาเห็นดวยกับทานรัชฎาภรณ 

เพราะจะทาํงานไดงายที่สุด ก็คือแบงลงเปนลําดับมา เปนตารางแนวนอนแลวก็ขีดเสนแบง ก็คือในรูป

แบบเดิมแตวาขีดเสนแบงวาอันนี้เปนความเหน็ของคณะอนุกรรมาธิการ อันนี้เปนความเหน็ของ

คณะกรรมาธกิารยกรางอนันี้ประชาชน แบงอยางนี้จะไดชัด 

 ประธาน  :  ขีดเสนแบงแลวก็ตัวอักษรดวย 

 นางสาวณัฎฐนี  พัดฉววีรรณ  :  ไดคะ จะไดชัดเจนขึ้น ขอถามนิดหนึง่ แลวอนันีเ้ปนตาราง 

ที่นิง่แลวหรือยงั เพราะวากรอบที่ ๑ กับกรอบที่ ๓ กําลังรอกรอกขอมูลอยู ถาอันนี้นิง่แลวเขาจะกรอกขอมูล 

ลงไป ก็คือจะนําเสนอไดเลย  

 ประธาน  :  หมายความวากข็อมตินะครับ  

 นางสาวณัฎฐนี  พัดฉววีรรณ  :  แลวขอมติกรณีที่เปนมาตราดวยวาตารางจะเปนรูปแบบ

ไหนจะไดทาํเลย 

 ประธาน  :  ถาขอมตินี่ ผมกลัวอยางหนึง่วาประชุมทีหนึง่ก็เปลี่ยนทีหนึ่ง ถาขอมติจริง ๆ  

แลวครั้งหนาตองเปนเรื่องทบทวนมติแลว กรรมาธิการกอ็ยูบางไมอยูบาง แตคร้ังนี้อยูคอนขางมาก อยากจะ 

ขอมติจะไดนําเสนอลงไป ซึ่งรูปแบบนี้สามารถใสของประชาชน ของ ๑๒ องคกรลงไปได มีตาราง มีชองแบง 

มีที่ใหใส ทนีี้ชองตองระวงัถาขีดเสนแบงไมดีดูแลวก็ตาลายหมดเลย แลวเหมือนกบัวามีแตเสนเต็มไปหมด

เลยก็อาจจะไมดีก็ได  

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ทานประธานคะ อยากใหนอง ๆ ดูหนา ๕ อยากจะฝากดูวา 

ในหนา ๕ เปนเรื่องแบบบญัชีรายชื่อ แลวก็จะมียอหนาแรกบอก ยกเลิกบัญชีรายชื่อ แลวก็จะมชีองถัดไป

บอกความเหน็ที ่๑ ก็จะมี ๑ ๒ ๓ เพราะฉะนัน้การที่ชองซายบอกวา หากยงัมี ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อควรลด

สัดสวนตองเลือ่นลงมาขางลางอีก ขวามือตองเปนเหตุผลของซายมือใหมันครบ แลวก็ตองเวนลงมา คือ

ไมอยางนั้นจะอานไมออกวาอะไรมันเปนความเหน็ของอะไร  
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 ประธาน  :  ถาขีดเสนใตจะตาลายไหม เดี๋ยวจะดูยากอีกแลว 

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ขอโทษคะ ดิฉันไมติดใจหรอก ไมขีดเสนใตก็ได เอาอยาง 

ทานประโภชฌพูดก็ได เปลีย่น Front หรืออะไรอยางนี้ คอืพูดในเชงิหลกัการแคนัน้วา รวบรวมความเหน็ 

ทั้งหลายอยูในชองนี้แลวก็แยกใส ถาจําเปนตองแยกก็แยก แลวก็ระบวุาเปนความเหน็ของใคร  

 ประธาน  :  คืออาจจะเปนเสนประ หรือวาเปนเสนแบบเชิงอรรถออกมาสัก ๓ นิ้ว ไมรูวาจะ

ไดหรือเปลา โปรแกรมมันลอ็ก ขีดตองขีดทั้งหมด เพราะเปนเซลลเดียวกนัไปแลว 

 คุณหญิงกุลทรัพย  เกษแมนกิจ  :  ในนีเ้ขาก็ขีดเสนใต พอจบประเดน็ขีดเสนใต สังเกตด ู

พลิกตอ ๆ ไปนี่ ประเดน็มนัยาว คือความเห็นตรงกลางมนัยาว แลวก็มอีะไรตออะไรตาง ๆ พอจบเขาก็ขีด 

เสนใตอยูแลว ทีนี้อยางทีว่าหนา ๕ ก็คือยงัเปนประเด็นที่ ๑ อยู ยงัเปนประเด็นเดมิ ยกเลิกบัญช ีแตทีนีท้ี่วา 

ขีดเสนใตแตละอัน หมายความวาพอถึงเราจะใสองคกร ๑๒ องคกรเราก็ใหอยูในชองหนึง่ ก็คืออยูกรอบ 

วาอยางนัน้นะคะ แลวก็ของประชาชนก็อยูในกรอบ แตมันยงัอยูตรงกลาง แลวขีดเสนใตเฉพาะตรงกลาง 

ไมตองขีดไปถึงตลอด ทนีี้พอจบประเด็นกขี็ดเสนใตตลอด สมมุติวายังไมจบประเด็นพอไปถึงหนา ๕ 

ก็ยังมีประเด็นอยู หนา ๔ กเ็หมือนกัน มนัเกี่ยวกับจํานวนสมาชกินัน่แหละ ยังอยูในประเด็นที ่๑ แลวประเด็น 

ควรจะใหตรงกับความเหน็ดวย สมมุติวาตอนนี้เรากําลงัออกความเหน็ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ สําหรับประเด็น

ความเห็นเปนเหตุเปนผลวาจํานวนสมาชกิสภาผูแทนราษฎร ๔๐๐ คน พอมีความเห็นอะไรกย็ังอยูใน ๔๐๐ 

คนนี่ยงัไมปด ไปเร่ือย ๆ เลยจนขอยอยนี่จบ ก็ขีดเสนใตเฉพาะแคนี้  

 ประธาน  :  เฉพาะคอลัมภที ่๒  

 คุณหญิงกุลทรัพย  เกษแมนกิจ  :  แลวกเ็ปนความเห็นองคกรประชาชนก็อยูในกรอบ 

องคกรหรือประชาชนก็อยูในกรอบนี้  ก็ยงัเปนความเหน็อยางนี้ ๆ พออานแลวก็จะเขาใจ พอจบประเด็นเรื่อง

จํานวนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรทีนี้ขีดเสนปดเลย ทนีี้ทีเ่มื่อสักครูนี้มีการทวงก็คือใหระวังวาประเดน็ยอยกบั

ความเห็นใหตรงกัน อยูในกรอบแตใหตรงกัน สมมุติออกความเห็นไป ๑๐ ขอ แลวก็เปนความเหน็ของอันที ่๑ 

ยอย ๑ก็ยงัไมตองเอายอย ๒ เขาไปใสในระหวางนั้น ลงมารอกอน รอใหจบความเห็นนั้นกอนแลวคอยเอา

ยอย ๒ ใสแลวยอย ๒ มีความเห็นอะไรก็ใหตรงกับยอย ๒ อยางนัน้กจ็ะไมสับสน จนกวาจะจบประเด็น

จํานวนสมาชกิก็ปดประเด็น แลวก็ข้ึนประเด็นใหมเลย  

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  สรุปเอาตามที่ตกลงนี ้จะไดกรอบที่ ๑ กรอบที่ ๒ 

กรอบที่ ๓ จะไดพัฒนาเหมือนกนั เสร็จแลวก็จะเอากลับมาเขา ผมวาคงไมตองมาดูอีก คณะอนกุรรมาธิการ 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ             วีณา ๕/๔ 

วันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๐ 

 

เราไมตองดูอีก มอบอํานาจทางนี้ไปพัฒนาแบบตามที่ใหขอสังเกต เสร็จแลวก็รวม แลวก็เขาวิสามัญไปเลย 

ถาวิสามัญ โอ.เค. สวนทานประธานจะสั่งใหรายงาน สสร. หรือไมรายงานก็สุดแทแตทานดีไหมครับ ก็จะได 

จบตรงนั้น เสร็จแลวเราจะไดพลิกขึ้นมาก็คอืตอนนี้เอารายมาตรามา สวนเหตุผล หลกัการ ความเหน็ก็ยงัอยู 

ที่เดิม เพียงแตสับที่ ผมวาก็จะทําใหเรามีความรูสึกวาจบไป Phrase หนึ่ง ดีไหมครับ คือไมตองกลับมาที ่

อนุกรรมาธกิาร ไมตองมาดอีูกดีไหม  

 

 

- ๖/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ             วีณา ๖/๑ 

วันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๐ 

 

 คุณหญิงกุลทรัพย  เกษแมนกิจ  :  คือสงสัยในชองมาตรา 

 ประธาน  :  อันนี้คือชุดแรก ก็คือไดเห็นวาในที่สุดมนัแปรไปเปนมาตราอะไร แลวจะมีตาราง 

อีก ๑ ชุด แลวก็ไลตามมาตรา แลวก็ทาํงานตอไป  

 นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ขอบคุณครับ ผม คณิต ผมวาตอนนี้เราอภิปรายได Idea  

พอสมควรแลว ตรงนี้ผมคิดวาเปนไปไดไหมถาที่ประชมุมอบอํานาจใหอาจารยสมเกียรติไปตัดสินใจวา 

เอาแบบไหน เพราะอาจารยสมเกียรติจะเขาใจถึงความตองการ ความเหน็ของพวกเราแลว เพียงแตวา 

อันไหนเหมาะสมที่สุด อาจารยสมเกียรติตดัสินใจไปเลย ดีไหมครับ นัน่ประการที ่๑ ที่ผมขอเสนอ และไมวา 

จะเปนแบบไหนก็ตามที่อยากจะฝากนอง ๆ เพิ่มเติมไปกค็ือ พวก ส.ส.  ส.ว. หรืออะไร เราจะใช ส.ส. หรือ 

จะเปน สส. อะไรก็แลวแตก็ใหเหมือนกนัหมด เพราะวาไมอยางนั้นเดี๋ยวตอนที่สงไปแลวอาจจะโดนตําหนิวา 

ไมสวย ก็มีเทานัน้ 

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  คือจะมีคูมือตรวจรายงานของ สสร. จะพูดถงึวิธกีาร

เขียน 

 ประธาน  :  อนุกรรมาธกิารตรวจรายงานเขามีเกณฑอยู อยางเชน สสร. อยางนี้ ถา ส.ส. 

เขาใจวา ๒ จดุ ตกลงเราลงมติวาตารางประเด็นจะเปนอยางนี้ ทนีี้ตารางมาตราเอารูปแบบเดียวกนัใชหรือไม 

จะมีอะไรที่ตาง ตองคิดไวเลย เพราะเดี๋ยวตองไปบันทกึแลว  

 นางสาวณัฎฐนี  พัดฉววีรรณ  :  ตารางมาตราก็คือวาชองแรกเอามาตราขึ้นกอน ชองตอมา 

ก็จะเปนประเด็นเดิมทีม่ีอยูแลว แลวชองที่ ๓ ก็จะเปนความเห็น ก็จะมีแค ๓ ชอง ความเห็นในกรณีที่มีการ 

อภิปรายมาตราวา มาตรานีต้ั้งขึ้นมาแลวก็อภิปรายกนัวาอยางไร มกีารแกไขอยางไร  

 ประธาน  :  ชองแรกมาตราใชไหมครับ ชองที ่๒ อะไรนะครับ ประเด็นหรือครับ ไมใช

ความเห็นหรือครับ ประเด็นไมมีแลว ชองแรกมาตรา ชองที่ ๒ ความเหน็  

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  คือหมายความวาพอประเด็นความเห็นปบ ก็จะกลายมา 

เปนมาตรา พอมาตรากลับมาปบก็จะมีการแปรญัตติหรือเปลามาตรานี ้ก็คงตองเกบ็ ผมวาก็ตองเก็บไวกอน 

กอนที่เราจะไปสรุปปดทาย ไมอยางนั้นขอมูลจะหาย คืออยางไรตองเกบ็ไวกอน ตอนทายสุดขอมูลบางอยาง 

ความเห็นบางอยางที่เราคิดวาเราไมเอา เราถึงไปเอาออกตอนนัน้ ใหมนัคางไวกอน คิดวาอยางนัน้ จะเปน 

ความเห็นหรือวาจะเปนอภิปราย หรือเปนแปรญัตติ ลองชวยกนัดูอาจารยรัชฎาภรณ 

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ทานประธานคะ ดิฉันก็ยงัคิดวาแปรญัตติก็เปนหนึง่ใสเขาไป 

ในชุดนี้ หรือวาทานจะทาํชดุใหม คือถาทาํชุดเดียว ถาทําชุดเดียวเราก็จะมีประชาชนวาอยางนี้ มคีวามเห็น 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ             วีณา ๖/๒ 

วันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๐ 

 

๑๒ องคกร แลวก็มีความเหน็ของการแปรญัตติ ก็ใหอยูในชุดเดียวไปเลย แลวก็สุดทายถาเปนรายมาตรา 

สุดทาย เรากจ็ะมีชอง ๑ รายมาตราวาอยางไร พอมาตราชองแรก ชองถดัไปก็บอกวาความเห็นทัง้หลาย 

ที่เกีย่วของที่เห็นดวยกับมาตราที่วาอยางนี้คืออะไร ถาเราจะเอาความเหน็ที่ไมเหน็ดวย เราก็คอยใสอีกชอง

หนึง่หมายเหตหุรืออะไรก็ตามวายังมีความเห็นที่แยงอยางนี ้ 

 ประธาน  :  อยางนี้ใชไหมครับ คือเสนอวาชองแรกมาตรา แลวก็มีขอความในมาตรา ซึง่ลง

ถึงหมวดดวย ตองใสใหอยูแลว อยูคูกับมาตรา แลวก็ชองที ่๒ เปนความเหน็ ในความเหน็ตรงนีก้็จะตองมี

เร่ืองของ ๑๒ องคกร เร่ืองของประชาชน แลวก็เร่ืองของการแปรญัตติ แลวก็เปนอืน่ ๆ คําวา ความเห็น นาจะ

กวางและนาจะตองใสลงไปทั้งที่ตกหลนไมตกหลนอยางไร เราตกลงกันวานาจะตองเอามาใสเอาไว แลว 

ชองที ่๓เขาใจวาจะเปนชองหมายเหตุใชหรือไม คือตอนนี้เปนหมายเหตุไวกอน อยางเรื่องโหวตคงตองบันทึก

ดวยเพราะเขามีโหวตออกมาแลวเทาไรตอเทาไรในสวนของกรรมาธกิารยกรางตองบนัทกึไวเลยเทาไรตอ

เทาไร แตวาเรือ่งชื่อเมื่อเชามีขอเตือนอยูอยางหนึ่งคือไมควรมาระบุชื่อวาใครที่ไปเหน็ดวยกับนายกคนนอก

พูดงาย ๆ เพราะวามนัมีประเด็น มนัไปใสชื่อ ๗ คนลงมาในหนาหนังสอืพิมพซึง่ไมรูออกมาไดอยางไร ซึ่ง

จะตองไปดูเวลาเราดู ตองดรูายงานการประชุมวาประชมุลับหรือเปลา ใหบนัทกึหรือไมบันทกึอยางไร ถา

เปนไปไดมันกระทบ ๗ คนนัน้ที่คลาย ๆ เปนจําเลยของสงัคมแลว เมื่อเชาทานประธานเดโชก็บอกวาตอง

พิจารณาตรงนี้ดวย สรุปแลวเปนมติวาตารางชุดแรกคงออกมาไดแลว ทนีี้ตารางชุดที่ ๒ ชองแรกจะเปน

มาตราชองที่ ๒ ความเหน็ทีเ่กี่ยวของหรือความเห็นเฉย ๆ  ชองที่ ๓ หมายเหตุ  

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ถาสมมุติวาชุดหลังสุดเมื่อเปนมาตราแลว แลวก็เปนเนือ้หา 

ชองซาย พอชองที ่๒ ก็คือเจตนารมณ คือเหตุผลที่เห็นดวยกับที่กาํหนดนี้ สวนอนัที่ไมเหน็ดวยไปอยูใน 

หมายเหต ุเพราะวานีจ่ะเปนเจตนารมณ มนัจะเปนเหตุผลที่เหน็ดวย มนัตองแยกออกมาแลว ถามาตรา 

ออกมาแลว แตถามาตราไมนิ่งเราก็ยงัรวมอยูเหมือนเดิมก็ได 

 ประธาน  :  ขออนุญาตครับ คือคําวา เจตนารมณ เขาใจไมตรงกัน เพราะบางคนบอกวา

ไมใหใสไวเปนมาตรา ใหตัดออก แลวใหไปบันทกึเปนเจตนารมณ เพราะฉะนั้นคาํวา เจตนารมณ เดี๋ยวจะ

ตีความไมตรงกัน อยากใหใชคําวา หมายเหตุ แลวถาอันไหนที่เขาบอกวาใหตัดออก แลวใหไปบันทึกเปน

เจตนารมณ เราก็จะเขยีนตามนั้นเลยจะไดหรือไม ยงัอยูในชองเปนความเหน็ไดหรือไม จริง ๆ แลวคําวา 

เจตนารมณ มนัมีหลายความหมาย ในความหมายอยางกวาง ในความหมายอยางแคบ แตวาในบริบทอยาง

นั้นเขาหมายความวาไมใหใสไวเปนมาตรา แตใหบนัทกึเปนเจตนารมณมีหลายแหงมีหลายจุดที่เขาตกลงกัน

ไวแลววาไมใหเขียนเปนมาตรา จะเขียนวาเปนชอง ความเหน็ที่เกี่ยวของ ไดไหม แทนที่จะใสวา เจตนารมณ 

เพราะคิดวาถาอันไหนที่เขามีใหบันทึกอยางนั้นเราก็จะบันทกึตามที่เขาบอกไดไหมครับ 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ             วีณา ๖/๓ 

วันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๐ 

 

 นายวัชรินทร   ปจเจกวิญสูกุล  :  ทานประธานครับ ผมคิดวาคือหมายความวาอยางนอย 

Step ๒ นาจะไดมาตรา ไดเหตุผล ไดหมายเหตุ ทนีี้หลงัจากนั้นไปถาเราจะไปพิมพเฉพาะเจตนารมณ เราถงึ 

มาวาอีก ก็จะไดตรงนั้น แลวเราก็จะมาสกัดออก ผมกง็งกับอาจารยสมเกียรติเหมือนกนัทีท่านวานี่ เพราะ 

บางคนเขาบอกวาเรื่องนี้เปนบันทกึเจตนารมณ มันไมมีในมาตราเลย ไมมีในนั้นเลย แลวนี่ตองบนัทึกแนนอน 

ไมอยางนั้นมนัหายไป ทีนี้ตรงนี้ผมไมเขาใจวาเราจะรูไดอยางไรวาเรื่องนีท้ี่ประชุมเขาใหไปบันทึกใน

เจตนารมณตรงนี้เราตองสื่อใหเหน็ ไมใชโผลมาก็เปนบนัทึกเจตนารมณ เราบันทึกเพราะที่ประชุมมีมติวา 

เร่ืองนี้ ประเด็นนี้ใหไปบันทกึในเจตนารมณ ตองหมายเหตุไว  

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  เลขานุการกรรมาธิการจะตองมีรายละเอียดของมติที่ประชุม 

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ในชั้นนีเ้ราก็ตองหมายเหตุไวกอน พอไปพิมพลงไปอีก 

เราก็ตองลงละเอียดยอยลงไปอีก  

 คุณหญิงกุลทรัพย  เกษแมนกิจ  :  ทีนีเ้จตนารมณหมายความวาบางครั้งตองตีความ 

ทําความเขาใจวากฎหมายเขาตองการอยางนี้ แตวาไมเขียนใหยืดยาว นัน่ก็คือไปบันทึกเอาไว เกิดมีการ

สงสัยไมเขาใจอยางนี้ก็จะตคีวามกนัผิด เพราะฉะนัน้เจตนารมณอาจจะไปอยูที่ไหนก็ได ตางหากเลยก็ได 

เปนคูมือสําคญัเลยหลงัจากรัฐธรรมนูญออกแลว เปนคูมือสําหรับการใช ดิฉันไมเขาใจวาทานตคีวามอยางไร 

แตสําหรับอยางดิฉันอาจจะตีความในแงครูภาษาไทย หรืออยางที่เคยอานกฎหมายรัฐธรรมนูญมา แลวก็อาน

บนัทกึคือเมื่อกอนเวลาเปน ส.ว. รายงานการประชุมก็จะเปนอยางนี้ออกมาหมดเลย แตเราก็จะทราบวา

อภิปรายไปเยอะแยะ ไมใชวาเอาทั้งหมดทีเ่ขาอภิปราย ไมใช แตในสุดทายแลวมนัคืออะไร มันก็จะออกมา

เปนมาตราสรุปมาตรา เพราะเก็บความเหน็ทัง้หลายมาเปนขอตกลง จะโหวตหรือไมโหวตก็ตาม กจ็ะออกมา

เปนกฎหมายเมื่อเปนกฎหมายแลว กฎหมายอาจจะมาตราหนึง่มีแค ๕ บรรทัด ๑๐ บรรทัด แตวาคาํอธิบาย

ที่อยูเบื้องหลงั ๕ บรรทัด ๑๐ บรรทัด นัน่คือเจตนารมณ กฎหมายเขาตองการใหเปนอยางนี้ ใหมีขอปฏิบัติ

อยางนี้ หรือใหคิดวาอยางนี้ ดิฉันวาอนันัน้จะเปนคูมือสําคัญ มันไมอยูทีน่ี่ก็ได แตวาตองอยูเปนคูมือเลย 

จะตองใชไปช่ัวเวลาที่รัฐธรรมนูญยงัอยู จนกวารัฐธรรมนูญจะเปลีย่นใหม ก็จะเปลีย่นรัฐธรรมนญู เปลี่ยน

เจตนารมณไป ดิฉันเขาใจวาอยางนัน้ ถาผดิก็แลวแตทานประธาน 

 ประธาน  :  ผมขออนุญาตทีป่ระชุม คือเขาใจวาเราพูดถงึเนื้อหามาตรายังอยูชองซายอยู 

สวนที่ถูกตัดออกมันตองอยูชองกลาง แลวตองอธิบายวาทาํไมเขาใหตัดออก เขาใจวาคงตองอยูตรงนี ้

ไมอยางนั้นไมมีที่จะบนัทึกแลว คงไมไปอยูที่อ่ืน คิดวาคงตองบันทึกไวตรงนี้ คิดวาตองใสไวชองกลาง 

 คุณหญิงกุลทรัพย  เกษแมนกิจ  :  ตรงกลางจะเปนความเห็นซึง่เปนคําอธิบายของเวลาที ่

ออกมาเปนมาตราอยางนี้ มคีวามคิดเหน็อยางนี้ กอนที่จะเปนมาตราอยางนี้ อันนั้นกค็ือส่ิงที่เราคิดวาเราจะ 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ             วีณา ๖/๔ 

วันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๐ 

 

บันทกึไวในนี้ แลวอะไรที่อาจจะเปนขอขัดแยงทาํใหเหน็วาในที่สุดแลวมันมีประเดน็อยางนีท้ี่ทาํใหออกมา 

เปนมาตรา นี่เปนความเหน็นะคะ เหน็ดวยไมเหน็ดวยอยูในนีห้มด องคกรหรือประชาชน แตตรงหมายเหตุจะ

มีอะไรที่เหมือนกับเปนขอสังเกต ขอตกลง มาอยูทีห่มายเหตุ และจะเขาใจไดเลยวาทาํไมถึงออกมาเปน 

มาตรานี ้สวนเจตนารมณนัน้คือการที่จะตองบันทึก เขาอาจจะสัง่วาอยางนี้เปนเจตนารมณ ก็บนัทกึไป

ตามนัน้ถกูไหมคะ ดิฉันก็ไมไดมีโอกาส แตเขาใจวาลกัษณะจะเปนอยางนี ้

 

 

          - ๗/๑ 
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 ประธาน  :  คิดวาอันนี้เราจะขอเปนมติไวดวยไดไหม เพราะวาก็เปนกรอบในการทาํงาน 

ขออนุญาตนะครับ ที่ประชุมมีมติใหวางรูปแบบในการจัดทําบนัทกึเจตนารมณ โดยทีแ่ยกออกเปน ๒ ตาราง 

ตารางหนึง่ก็เปนเรื่องที่กาํหนดตามประเดน็ อีกตารางหนึ่งกําหนดเรียงมาตราของรางรัฐธรรมนูญ แลวก็ม ี

สวนที่เราตองบันทกึ ซึง่จะใหความสําคัญกับชองกลางคงจะไปทาํมา แลวก็อยาลมืบันทกึในเรื่องของ Front 

ที่ผมขอหารือวาจาํเปนตองนําเขาที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งไหม เพราะวาจริง ๆ แลวตองใชเวลา ทานจะมอบให 

รองประธานไปดูคนเดียวหรือวาไปดูกับใครหรือไม ถาความเห็นผม ผมคิดวาเปนเรื่องที่ที่ประชุมกรรมาธิการ 

ทานคงไมสามารถที่จะดูได คือกอนที่จะประชุมคณะอนกุรรมาธิการคงตองมีการดูมาแลว ไมทราบวาทานยงั 

อยากจะดูในทีป่ระชุมนี้อีกหรือไมในเรื่องของเนื้อหา คือถาเปนไปไดอยากจะใหเอาเขาที่ประชุมอกีรอบหนึง่ 

แลวคอยเสนอคณะกรรมาธกิาร  

 นางสาวปทมา  สูบกําปง  :  คือมี ๒ เร่ือง จากคําถามของทานประธาน คิดวานาจะตอง 

นําเขามาสูการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการชุดเรากอนที่จะเสนอชดุใหญ เพราะวาจะไดชวยกนั

ตรวจสอบแลวก็เปนการชวยทีมนกัวิชาการเขาดูความเรียบรอยในดานตาง ๆ ดวย สวนอีกประเด็นหนึง่จะ

เปนในสวนของเอกสารชุดที่ ๒ ที่ไดพูดกนัไปแลวเรื่องเจตนารมณ ในความเห็นคิดวาเจตนารมณมนันาจะมี 

๒ สวนหลกั ๆ คือเจตนารมณหลัก ซึง่ตอนนี้เทาทีท่ราบขาวคราวนาจะออกมาแลววารัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ จะ

มีเจตนารมณหลักประมาณ ๕ ประการ อยางที่มีขาวคราวออกมาเมื่อชวงเชาของวันนี้ ตรงนั้นคิดวานา

จะตองมีการนาํมาพูดถงึดวยเหมือนกนั เพราะวาเจตนารมณหลัก ๕ ประการตรงนีจ้ะเปนหัวใจหลักของ

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ที่วาไมวามาตราอะไรตาง ๆ จะม ี๒๙๙ หรือ ๓๐๐ กวามาตราตรงนั้น การตีความจะตอง

สอดคลองกับเจตนารมณหลกัตรงนัน้ แลวก็จะเปนเจตนารมณในรายมาตราหรือรายหมวดก็ไปวากันอีกเรื่อง

หนึง่ ตรงนัน้อยากใหมีการเก็บขอมูลไวดวยเหมือนกนั พดูถึงในสวนของคําปรารภของรัฐธรรมนูญตรงนั้นจะ

ชัดเจน เหมือนรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ก็มีเจตนารมณหลกัอยู ๓ ประการ  

 ประธาน  :  อันนัน้ที่คยุกนัเมื่อตอนเชา มนัจะมีในสวนของความเปนมา มีในสวนของ 

ที่อาจารยมนตรีพูดถึง เร่ืองเจตนารมณหรือการตีความวาเปนเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ หรือเจตนารมณ 

ของผูราง ของอาจารยอัคราธร หรืออาจารยมีชัย ฤชพุันธุ ผมไมทราบ เดี๋ยวตองไปตรวจสอบในสวนนัน้ 

ทีนี้ในสวนนีถ้าเปนเอกสารที่เปนทางการก็คงมาบันทึกไว ซึ่งจะตองคูกับ สสร. ดวย ใน สสร. กย็ังมีที่ทาน 

ประธานเดโชเคยใหไวของทานวัชรา หงสประภัศร มีในสวนนี้อยู อาจจะตองเอามาเขียนรวมกัน กค็ิดวา 

อันนัน้ก็คงจะตองเอามาใสเอาไวในตอนตนกอนที่จะเขาสูตารางของประเด็น แลวก็ตารางที่เรียงรายมาตรา 
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แลวก็คูกับในสวนของคาํปรารภอยางที่วา อาจจะตองอธิบายในสวนของคําปรารภตรงนัน้ ทีนี้ตรงนั้นเดีย๋วทีม 

คณะทํางานกค็งตองไปเอาขอมูลตรงนี้มา วนันี้ผมไมทราบวามีประเด็นอะไร เรามรีายงานการประชุม 

ที่จะตองรับรอง สําหรับวาระนี้ เมื่อสักครูนี้เสนอวาจะขอเอาเขาที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งจะเปนไปไดไหมครับ 

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  คือขอหารือนิดหนึ่ง จริง ๆ แลวทางคณะอนุกรรมาธิการ 

เมื่อสักครูดู ๆ แลวคลายกับวาจะมอบใหทางฝายวิชาการแลวก็รองประธานไปดูเลย แตทนีี้ก็มีประเด็นขึ้นมา

วาเจตนารมณภาพรวมของรฐัธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ ซึง่ตอนนีก้็กระจัดกระจายอยู ยงัไมรูวาอยูตรงไหนบาง มี

แตในสื่อมวลชน ทีนีถ้าเราจะสรุปทันที สมมุติวาใหมีเจตนารมณของรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ ไปพรอมกันเลย 

คือถามีตัวนั้นผมก็คิดวาตองเอาเขามาใหอนุกรรมาธกิารดูกอน แตถาไมมีกรอบนี้เอาไปได ก็คือเสนอไปกอน

ได ปญหาคือตรงนี้ คราวทีแ่ลวรูสึกจะฝากนอง ๆ วาไปคนดูสิวามีแหลงอางองิหรือยังวาเจตนารมณที่เรา

ตองการคือรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ เรามีแหลงอางองิหรือยัง นองไปหามาวาอยางไร 

 นางสาวณัฎฐินี  พัดฉววีรรณ  :  คือวาจะอยูในคําปรารภ คือเจอแลว แตวาตอนนีย้งัไม

ออกมาอาจารยธงทองเปนคนราง ซึ่งกําลงัรางอยูแตวายงัไมเสร็จ  

 ประธาน  :  หมายความวาเรายังไมรีบเอาไปเสนออะไร เพราะวายงัไมนิ่ง เราเสนอไปที่นิง่

กอนคือเร่ืองประเด็นกอน 

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ทานประธานครับ ถาประเด็นกอนนี ่ถามหารือกับ 

อนุกรรมาธกิารวาตองกลับมาดูอีกไหม  

 ประธาน  :  เพราะวาทานดูเนื้อหาไปแลวใชไหมครับ พอดีวันนั้นผมขาดประชุม 

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ดูไปแลวครับ กรอบที ่๑ กรอบที ่๒ ดูไปแลว เสนอไปแลว 

ทุกทานก็เห็นผานตา เพียงแตวาเอามารวมยอดใหเปนเลมเดียว แลวก็เพื่อที่จะเสนอวิสามัญ และถาวิสามัญ 

เห็นดวยกจ็ะเอาเขา สสร. ให สสร. เขารับทราบ ก็จะไดจบงานตรงนั้นไป ใจผมก็คิดวาคงไมตองดู ไมทราบ 

ทานอนกุรรมาธิการทานอื่นทานจะมาดูอีกไหม ทานมีเวลาหรือเปลา 

 ประธาน  :  ในเมื่อทานดูเนือ้หาทุกหนาไปแลว ถาอยางนัน้ก็เปนมตแิลวกันวาใหไปปรับแก 

แลวก็ใหนําเสนอคณะกรรมาธิการตอไป เนื่องจากทานดูไปแลว ถาเปนแบบนัน้ก็ตองเปนคนที่ตรวจคน

สุดทายตองไปขอโทษที่ประชุม สงสยัเปนผม เพราะฉะนัน้เราก็จะมีสวนที่จะเสนอตอคณะกรรมาธิการไป ผม

ไมแนใจอยูเร่ืองหนึ่ง แตวามันนอกเรื่องนอกประเด็นนิดหนึง่ ผมไมแนใจวากอนไปเสนอตอ สสร. ตองไปเสนอ 

กรรมาธิการยกรางกอนหรือเปลา อานในอํานาจหนาทีค่ลายกับวาตองไปผานกรรมาธิการยกราง ไมแนใจ

เทาไรในอํานาจหนาทีเ่ขียนไวทาํนองนัน้วาใหไปผานยกราง ไมใชเสนอตรงไปที่ สสร. ไมอยางนั้นเดี๋ยวเขาจะ

วาดวยวาคุณเขียนอะไรก็ไมรู ตอนฉันรางไมใชอยางนี ้คุณไปเขียนอะไรมาก็ไมทราบ ผมเขาใจวากอนที่จะไป 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ             วีณา ๗/๓ 

วันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๐ 

 

สภารางตองใหกรรมาธกิารยกรางไดเห็น แลวก็ไดใหความเห็นกอน จะแกจะอะไรกอน ผมเขาใจวาจะตอง

เปนอยางนั้นแตวาตองไปผานกรรมาธกิารกอน  

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ทานประธานคะ ดิฉันคิดวาหนาที่เราทําตรงนี้แลวก็เสนอเขา 

กรรมาธิการชดุใหญ แลวก็เปนหนาที่ของกรรมาธิการชดุใหญวาเขาจะไปเสนอใคร หรือวาจะเสนอเขาที่ไหน 

 ประธาน  :  เหมือนกับเปนอาจารยแลวผมเปนนกัเรียนเลย มีความรูสึกแบบนั้น แตวาก็จริง 

อยางทีท่านวา ขอบคุณครับ ผมขออนุญาตยอนกลับมาที ่

 ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองบนัทกึการประชมุ คณะอนกุรรมาธิการบันทกึเจตนารมณใน 

คณะกรรมาธกิารวิสามัญบนัทกึเจตนารมณ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม คร้ังที ่๖ ประชุมเมื่อ 

วันจนัทรที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๐ หนาแรกมีพมิพชื่อของทานรัชฎาภรณ ผิด เพราะเปน ฏ จริง ๆ แลวเปน ฎ 

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ของผมดวยครบั ไมใช น เปน ฌ 

 ประธาน  :  ฌ นะครับ มีแก ๒ แหง  หนา ๒  ระเบยีบวาระที่ ๑ เร่ืองทีป่ระธานแจงตอที่

ประชุมมีใหแกไขไหมครับ  ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบนัทกึการประชมุ เดอะไทด รีสอรท อําเภอบางแสน ผม

เขาใจวาผิด ไมใชอําเภอบางแสน ชวยไปตรวจสอบ ตําบลหรือเปลากไ็มรู 

 นางโสมสุดา  ลียะวณิช  :  ตําบลแสนสุขคะ 

 ประธาน  :  เพราะฉะนัน้อนันี้ไมรูอะไร ตําบลแสนสุข อําเภอเมืองนะครับ ทีนีบ้างแสน 

ไมรูไปใสไวตรงไหน ก็คงไมตองใสก็ได แกเปน ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง จงัหวัดชลบุรี  ตอไปหนา ๓ 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่พิจารณา มีใหแกไขอะไรไหมครับ เขาใจวาเขยีนเอาไวกวาง ๆ คงไมมีอะไรแกไข 

ตอไประเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองอื่น ๆ แลวกห็นา ๔ มีแกไขอะไรไหมครับ  

 นางโสมสุดา  ลียะวณิช  :  หนา ๒ ยอหนาที ่๒ อนุกรรมาธิการ นายคณิต วัลยะเพช็ร 

อนุกรรมธิการ ตกสระอา  

 ประธาน  :  บรรทัดที่ ๔ คาํวา อนุกรรมาธิการ คาํที ่๒ หลังคําวา นายคณิต วัลยะเพ็ชร 

ตกสระอา หนา ๑ มีแก ๒ แหง  หนา ๒ มแีกไข ๒ แหง ที่ประชุมมมีติรับรองบันทกึการประชุมนะครับ 

เร่ืองอื่น ๆ มีเร่ืองหารือไหมครับ  

 นางภิรมณ  เจริญรุง  :  ขอแจงการประชุมคร้ังตอไปของคณะอนุกรรมาธิการ ก็จะเปนวนัที ่

๑๘ เมษายน หองประชมุหมายเลข ๒๐๓ เปนอาคาร ๒ ตึกของวฒุิสภา เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา  

 ประธาน  :  ซึ่งอันนี้มหีนงัสอืเชิญประชุมออกไปกอนแลว  

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ตอไปนี้จะไมใชวันจนัทรแลวใชไหมครับ 
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วันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๐ 

 

 ประธาน  :  คือเนื่องจากวาวันที่ ๑๖ เปนวันหยุด ก็เลยมาประชุมวันที่ ๑๘ แทน ซึง่หลงัจาก

นั้นจะกลับไปเปนวนัจนัทร วนัที ่๒๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬกิา จะเปนการประชุมกรรมาธิการวิสามัญที่หองนี ้

คือวันที ่๑๘ เปนเรื่องที่เลื่อนมาจากวันที่ ๑๖ เนื่องจากวันที่ ๑๖ ตรงกับวนัหยุด คอืคณะอนุกรรมาธิการ 

บันทกึเจตนารมณนัดประชุมทุกวนัจนัทรเวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ทานสะดวกไหมครับ คือพยายามเลีย่งวนัพุธ 

ใหมากที่สุด  

 คุณหญิงกุลทรัพย  เกษแมนกิจ  :  ถาตามปกติหมายความวาถาเปนการนัดประชุม

ตามปกติก็คือวันจนัทร ๑๓.๓๐ นาฬิกา แลววนัศุกรตอนเชา  

 ประธาน  :  วันศุกร ๑๐.๐๐ นาฬิกา จะเปนประชุมกรรมาธิการ วนัศุกรบายมกีารประชุม 

อนุกรรมาธกิารตรวจรายงานการประชมุตอน ๑๓.๓๐ นาฬิกาอยู ทนีี้กห็ารือวาเราจะไปตอจากเขาหรือเปลา 

เชน ๑๕.๐๐ นาฬิกา แตวาตองมาพิจารณากัน เพราะวาหมายความวาตัง้แตหลังจากนี้ไปจะไดหรือเปลา 

 นางโสมสุดา  ลียะวณิช  :  ไดเรียนถามทานอนกุรรมาธิการที่อยูใกล ๆ บอกขอเปนวนัจันทร 

ตามเดิมชวงบาย เพราะถาเผื่อไปเวนเปน ๑๕.๐๐ นาฬกิาวนัศุกร เราจะมีชวงวางอยูตรงระหวาง ๑๓.๐๐ – 

๑๕.๐๐ นาฬกิา  เชาประชมุใหญ เวนวางแลวมาประชมุ ๑๕.๐๐ นาฬิกา ไมทราบวาจะไปอยูกันที่ไหน 

 ประธาน  :  เอาอยางนี้ครับ ๑๐.๐๐ นาฬกิา ประชุมกรรมาธิการ ๑๒.๓๐ นาฬิกา เขานัด 

ประชุมอนุกรรมาธิการตรวจรายงานการประชุม ทนีี้ ๑๕.๐๐ นาฬกิา นานไป อาจจะ ๑๔.๐๐ หรือ ๑๔.๓๐ 

นาฬิกา ถาจะใหเปนวันเดียว เนื่องจากวันศุกรจะเปนวันที่สะดวกกวา ผมเขาใจวาวนัจันทรจะไมคอยสะดวก 

ใชไหมครับ 

 คุณหญิงกุลทรัพย  เกษแมนกิจ  :  วันจนัทรนาจะดูดีกวา 

 ประธาน  :  มีเรื่องหารือวาคอืวันที่ ๑๘ จะงดประชุมไดหรือไม แลวก็ไปประชุมโนนเลย 

คือประชุมวันจันทรที่ ๒๓ เมษายน แตวานัดวนัที ่๑๘ ไปแลว แตวาเปนอนกุรรมาธิการมาอยูตรงนี้แลว 

ถาทานที่ไมมาก็โทรศัพทไปแจงทานวางดประชุมสําหรับวันที่ ๑๘ เพราะวนัพุธที ่๑๘ ไมคอยสะดวกเทาไร 

ในการเดนิทางมา เพราะตรงกับการประชมุของสภานิตบิัญญัติแหงชาติ ถาเปนวนัจันทรจะเปนการประชุม 

ของ สสร. แตผมเรียนอยางนี้วาจริง ๆ แลววนัที ่๒๓ มีนอกรอบ เราจะตองไปฟง สสร. ที่อาคาร ๒ หอง ๒๑๓ 

– ๒๑๖ ไปสังเกตการณ เปน Classroom ผมเพิง่ไปสัมมนามา คือมีปยหาอยางเดียววาเราจะงดประชุม

หรือไม เพราะวาจะตองมีคนไปสังเกตการณ คือคงไมตองไปทุก ๆ ทาน แตวานาจะมีทีมคณะทํางานไปคน  

๒ คน แลวก็มอีนุกรรมาธกิารบางทานไปสังเกตการณ ทนีี้ก็จะตรงกับการประชุม ทนีี้เรามีประเดน็หารือนิด

เดียววาแลวเราจะประชุมวันที่ ๑๘ แลวก็งดวันที่ ๒๓ หรือวาจะงดวนัที ่๑๘ แลวยนืยนัวาเราจะครบ 
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องคประชุมแลวก็ประชุมไปไดวันที่ ๒๓ จะหารือวาจะสะดวกแบบไหนดี ถาไมรูจะถามใคร ผมขออนุญาต

ถามเลขานุการจะงดประชุมวันไหน ๑๘ กบั ๒๓ 

 นางโสมสุดา  ลียะวณิช  :  อยางไรก็ไดแลวแต คือจะเลือกครั้งเดียวใชไหม ไมทั้ง ๑๘ และ 

๒๓ 

 ประธาน  :  คงตองเปนอยางนัน้ เพราะวาวันที่ ๒๓ ก็มปีระชุมนอกรอบของ สสร. อยู  

 นางโสมสุดา  ลียะวณิช  :  คงวนัที ่๑๘ ตอนบายดีกวา  

 คุณหญิงกุลทรัพย  เกษแมนกิจ  :  เพราะวามหีนงัสือเชญิไปแลว 

 ประธาน  :  ถาอยางนัน้ขออนุญาตอยางนีว้า คือเราออกหนงัสือเชิญไปแลวสําหรับวันที่ ๑๘ 

เมษายน ๑๓.๓๐ นาฬิกา ทีอ่าคาร ๒ หอง ๒๐๓ ตึกวฒุสิภา  

 นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  อาคาร ๒ ก็คือทีต่ิดกันกับเรา ชั้น ๒ หอง ๒๐๓ คือดานทีต่ิดกันกับ 

ตึกนี้  

 ประธาน  :  ตกลงวาเรางดประชุมวนัที ่๒๓ เพื่อใหหลายทานไปสังเกตการณการประชุม 

นอกรอบระหวางกรรมาธิการยกรางกับสภารางรัฐธรรมนญู มีเร่ืองอื่นอีกไหมครับ คือถาไมมีอะไร

เปลี่ยนแปลงกจ็ะประชุมทกุวันจนัทร ก็จะเปนตั้งแตวนัจนัทรที่ ๓๐ เมษายน ๑๓.๓๐ นาฬิกา ถาไมมีเร่ืองอื่น

ขออนุญาตปดประชุม 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๔๕ นาฬิกา 

 

กลุมงานชวเลข ๑ 

สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 

 

 

   


